

Số: 514 /BC-ĐHL

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ

Kính gửi:

- Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đại học Huế.

Thực hiện công văn số 4320/BGDĐT-KHTC ngày 20/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2022-2023 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

- Các biểu mẫu thực hiện: Biểu mẫu 17, 18, 19, 20, 21 của Thông tư 36 (xem đính kèm ở các trang sau).
- Thời điểm tổng hợp số liệu đến ngày: 30/6/2023.
- Hình thức công khai: Đăng lên website của Nhà trường và báo cáo Đại học Huế, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ GD&ĐT.
- Nơi công khai: Website của Nhà trường theo địa chỉ: <https://hul.edu.vn/cong-khai-chat-luong-giao-duc-kt.html>

Trân trọng!

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, ĐBCLGD.

Đoàn Đức Lương

Biểu mẫu 17

**ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT**

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Luật năm học 2022-2023

I. Đại học chính quy (bao gồm bằng 1 CQ, bằng 2 CQ, liên thông CQ):

Stt	Nội dung	Ngành đào tạo	
		Ngành Luật	Ngành Luật Kinh tế
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	Bằng 1, chính quy: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương Bằng 2, chính quy: tốt nghiệp đại học Liên thông, chính quy: tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng (danh mục ngành theo đề án tuyển sinh của Nhà trường)	
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ, trình độ ngoại ngữ đạt được, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp và khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<p>Kiến thức: Người học có được hệ thống tri thức nền tảng về khoa học xã hội và khoa học pháp lý; Hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học để luận giải các vấn đề về khoa học xã hội và khoa học pháp lý; Hình thành tư duy pháp lý khoa học để giải quyết những vấn đề thực tiễn.</p> <p>Kỹ năng: Đào tạo theo người học có các kỹ năng và kiến thức ứng tuyển vào các vị trí việc làm trong ngành luật và nghề luật; Người học có những phẩm chất nghề nghiệp mà các vị trí việc làm mong đợi.</p> <p>Trình độ ngoại ngữ: Ngoại ngữ không chuyên bậc 3/6.</p> <p>Vị trí việc làm: Nhóm 1: Có khả năng làm việc tại các cơ quan nhà nước, bao gồm các cơ quan bảo vệ pháp luật như Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, Công an... và các cơ quan nhà nước khác từ trung ương xuống địa phương; làm việc tại các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội; Nhóm 2: Làm việc cho hoặc tự mình thành lập tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty,</p>	<p>Kiến thức: Hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học để nhận diện các lý thuyết về pháp luật và pháp luật kinh tế. Hình thành tư duy pháp lý nền tảng có hệ thống, có cơ sở lý luận và thực tiễn để vận dụng giải quyết những vấn đề đặt ra trong lĩnh vực pháp luật, chuyên sâu lĩnh vực pháp luật kinh tế.</p> <p>Kỹ năng: Hình thành và vận dụng được những kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản trong lĩnh vực pháp luật và pháp luật kinh tế. Hình thành năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong nhận thức, trong xây dựng và thực thi pháp luật.</p> <p>Trình độ ngoại ngữ: Ngoại ngữ không chuyên bậc 3/6.</p> <p>Vị trí việc làm: Nhóm 1: Có khả năng, cơ hội làm việc trong các tổ chức hành nghề luật, doanh nghiệp như luật sư, tư vấn viên trong các công ty, văn phòng luật, văn phòng công chứng trong và ngoài nước; chuyên viên pháp chế, tư vấn viên trong các công ty, doanh nghiệp có yêu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; trợ lý pháp luật cho các chủ doanh nghiệp. Nhóm 2: Có khả năng làm việc tại các cơ quan nhà nước, bao gồm các</p>

Stt	Nội dung	Ngành đào tạo	
		Ngành Luật	Ngành Luật Kinh tế
		<p>doanh nghiệp;</p> <p>Nhóm 3: Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính - chính trị như các trường đại học, cao đẳng, trung học, trung tâm, viện nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan;</p> <p>Nhóm 4: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật;</p> <p>Nhóm 5: Các hoạt động liên quan pháp luật và quản lý khác với tư cách là cá nhân (hành nghề độc lập) hay tham gia vào tổ chức có thu nhập ổn định.</p> <p>Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực tự cập nhật kiến thức pháp luật; có khả năng tự học tập; nghiên cứu. - Có đủ kiến thức và khả năng tiếp tục theo học các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc chức danh như Luật sư, Công chứng viên, Thừa phát lại, thư ký Tòa án, thẩm phán, kiểm sát viên, kiểm tra viên... - Có thể tiếp tục theo học sau đại học các ngành Thạc sĩ Luật, Tiến sĩ ngành Luật. 	<p>ơ quan bảo vệ pháp luật như Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án, Công an... và các cơ quan nhà nước khác từ trung ương xuống địa phương; làm việc tại các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội;</p> <p>Nhóm 3: Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật;</p> <p>Nhóm 4: Giảng dạy và nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính - chính trị như các trường đại học, cao đẳng, trung học, trung tâm, viện nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan;</p> <p>Nhóm 5: Các hoạt động liên quan pháp luật kinh tế và quản lý khác với tư cách là cá nhân (hành nghề độc lập) hoặc khởi nghiệp là chủ doanh nghiệp.</p> <p>Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực tự cập nhật kiến thức pháp luật; có khả năng tự học tập; nghiên cứu. - Có đủ kiến thức và khả năng tiếp tục theo học các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc chức danh như Luật sư, Công chứng viên, Thừa phát lại, đầu giá viên, tư vấn viên,... - Có thể tiếp tục theo học sau đại học các ngành Thạc sĩ Luật, Tiến sĩ ngành Luật.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	Theo quy định của Nhà nước	
IV	Chương	Chương trình đào tạo ngành Luật năm 2021	Chương trình đào tạo ngành

Stt	Nội dung	Ngành đào tạo	
		Ngành Luật	Ngành Luật Kinh tế
	trình đào tạo mà nhà trường thực hiện		Luật Kinh tế năm 2021

II. Tiến sĩ và Thạc sĩ:

Stt	Nội dung	Trình độ đào tạo	
		Tiến sĩ	Thạc sĩ
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<p>1. Về văn bằng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có bằng thạc sĩ đúng, phù hợp hoặc gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. - Có bằng TNĐH theo hình thức đào tạo giáo dục chính quy loại khá trở lên. Bằng này phải thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. <p>2. Về trình độ ngoại ngữ: Người dự thi phải có một trong các chứng chỉ về ngoại ngữ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác; b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp; c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; <p>3. Về bài luận: Có một bài luận về dự định nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những</p>	<p>1. Về văn bằng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật do các cơ sở đào tạo luật được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và cấp bằng Cử nhân Luật, Luật Kinh tế, Luật Quốc tế, Luật Kinh doanh, Luật Thương mại quốc tế theo danh mục giáo dục đào tạo đại học cấp IV. - Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần và ngành khác. <p>2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Những người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần phải có ít nhất 01 (một) năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn thi tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi theo quy định trên thông báo tuyển sinh. - Những người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành khác phải có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn thi tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự

Stt	Nội dung	Trình độ đào tạo	
		Tiến sĩ	Thạc sĩ
		<p>kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất của người hướng dẫn.</p> <p>4. Thư giới thiệu: Có 2 thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành. Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh và trong đó có một nhà khoa học sẽ nhận làm người hướng dẫn luận án. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Phẩm chất đạo đức, đặc biệt là phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. + Năng lực hoạt động chuyên môn. + Phương pháp làm việc. + Khả năng nghiên cứu. + Khả năng làm việc theo nhóm + Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển. + Triển vọng phát triển chuyên môn. + Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm NCS. <p>5. Các điều kiện khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu về kinh nghiệm làm việc: một năm công tác trở lên đối với những ứng viên chỉ có bằng TNĐH loại khá tính từ ngày cấp bằng TN đến ngày hết hạn nộp hồ sơ. - Được cơ quan quản lý nhân sự, hoặc trường nơi sinh viên vừa TN giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm vẫn được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật. - Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào 	<p>thi theo quy định trên thông báo tuyển sinh.</p> <p>3. Có đủ sức khỏe để học tập.</p> <p>4. Có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không trong thời gian áp dụng các biện pháp hành chính, bị khởi tố hình sự hoặc đang chấp hành bản án hình sự.</p> <p>5. Người đang là học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh ngành Luật không được đăng ký dự thi.</p>

Stt	Nội dung	Trình độ đào tạo	
		Tiến sĩ	Thạc sĩ
		<p>ạo.</p> <p>- Có ít nhất một bài báo đã đăng hoặc nhận đăng trên các tạp chí khoa học. Riêng đối với những người dự tuyển chuyên ngành Luật Kinh tế có bằng TNĐH chính quy loại khá trở lên thuộc ngành đúng hoặc phù hợp (Luật Kinh tế, Luật, Luật quốc tế, Luật kinh doanh, Luật TMQT) thì phải có bài báo đã được đăng hoặc đã được nhận đăng trên các tạp chí chuyên ngành Luật hoặc tạp chí có chỉ số ISSN trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Đối với các bài báo đã được nhận đăng phải được đăng trước khi có quyết định công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh.</p>	
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ, trình độ ngoại ngữ đạt được và vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp	<p>Kiến thức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu pháp luật; - Rèn luyện năng lực nghiên cứu cho học viên: tổ chức nghiên cứu, xử lý các tình huống chuyên môn, phát hiện và giải quyết các vấn đề nghề nghiệp, dễ dàng thích nghi với các hoạt động nghiệp vụ và những tiến bộ trong công nghệ và khoa học; - Trên cơ sở vốn kiến thức sâu, rộng, liên ngành và năng lực nghiên cứu độc lập, học viên có thể tiếp tục tự đào tạo hoặc tự bồi dưỡng một chuyên ngành mới; - Nâng cao kiến thức pháp luật cơ sở, và các kiến thức pháp luật cơ bản; - Tập trung bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu; - Mở rộng kiến thức liên ngành. - Có năng lực nghiên cứu và thực thi pháp luật ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. - Có kiến thức lý luận vững vàng cộng với kiến thức chuyên môn sâu và có hệ thống về chuyên ngành luật kinh tế, am hiểu pháp luật kinh tế quốc tế, có kỹ năng thực hành tốt trong các lĩnh vực tư vấn, tranh tụng, quản lý, nghiên cứu... ở các doanh nghiệp, các văn phòng, công ty luật, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, các cơ quan tư pháp, các cơ quan 	<p>Kiến thức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu pháp luật; - Rèn luyện năng lực nghiên cứu cho học viên: tổ chức nghiên cứu, xử lý các tình huống chuyên môn, phát hiện và giải quyết các vấn đề nghề nghiệp, dễ dàng thích nghi với các hoạt động nghiệp vụ và những tiến bộ trong công nghệ và khoa học; - Trên cơ sở vốn kiến thức sâu, rộng, liên ngành và năng lực nghiên cứu độc lập, học viên có thể tiếp tục tự đào tạo hoặc tự bồi dưỡng một chuyên ngành mới; - Nâng cao kiến thức pháp luật cơ sở, và các kiến thức pháp luật cơ bản; - Tập trung bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu; - Mở rộng kiến thức liên ngành. - Có năng lực nghiên cứu và thực thi pháp luật ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Stt	Nội dung	Trình độ đào tạo	
		Tiến sĩ	Thạc sĩ
		<p> nghiên cứu chính sách, pháp luật, ...</p> <p>Kỹ năng: Có khả năng tự nghiên cứu, có khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật và kinh tế-xã hội, có khả năng phát hiện và đưa ra các biện pháp giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên ngành luật kinh tế.</p> <p>Thái độ: - Tiếp tục rèn luyện phẩm chất con người XHCN: có tinh thần yêu nước, trung thành với sự nghiệp của Đảng cộng sản Việt Nam, phát huy tính khiêm tốn, trung thực nghề nghiệp; - Rèn luyện năng lực tự bồi dưỡng kiến thức, độc lập nghiên cứu, có ý thức học tập suốt đời; - Phát huy tính sáng tạo, tiếp thu cái mới, say mê nghiên cứu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.</p>	<p>- Có kiến thức lý luận vững vàng cộng với kiến thức chuyên môn sâu và có hệ thống về chuyên ngành luật kinh tế, am hiểu pháp luật kinh tế quốc tế, có kỹ năng thực hành tốt trong các lĩnh vực tư vấn, tranh tụng, quản lý, nghiên cứu... ở các doanh nghiệp, các văn phòng, công ty luật, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, các cơ quan tư pháp, các cơ quan nghiên cứu chính sách, pháp luật, ...</p> <p>Kỹ năng: Có khả năng tự nghiên cứu, có khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học kỹ thuật và kinh tế-xã hội, có khả năng phát hiện và đưa ra các biện pháp giải quyết những vấn đề liên quan đến chuyên ngành luật kinh tế.</p> <p>Thái độ: - Tiếp tục rèn luyện phẩm chất con người XHCN: có tinh thần yêu nước, trung thành với sự nghiệp của Đảng cộng sản Việt Nam, phát huy tính khiêm tốn, trung thực nghề nghiệp; - Rèn luyện năng lực tự bồi dưỡng kiến thức, độc lập nghiên cứu, có ý thức học tập suốt đời; - Phát huy tính sáng tạo, tiếp thu cái mới, say mê nghiên cứu phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho	Theo quy định của nhà nước	

Stt	Nội dung	Trình độ đào tạo	
		Tiến sĩ	Thạc sĩ
	người học		
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Chương trình đào tạo 2022	Chương trình đào tạo 2022
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Có thể tiếp tục nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ sau tiến sĩ, nghiên cứu để xét PGS, GS.	Có thể học các chương trình đào tạo tiến sĩ.

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 7 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Đức Lương

Biểu mẫu 18**ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT****THÔNG BÁO****Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Luật
năm học 2022-2023****A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại**

STT	Khối ngành	Quy mô sinh viên hiện tại							
		Tiên sĩ	Thạc sĩ	Đại học		Cao đẳng sư phạm		Trung cấp sư phạm	
				Chính quy	Vừa làm vừa học	Chính quy	Vừa làm vừa học	Chính quy	Vừa làm vừa học
	Tổng số	10	568	4076	315				
	Khối ngành III								
1	Ngành Luật			2044	315				
2	Ngành Luật KT	10	568	2032					

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm

STT	Khối ngành	Số sinh viên tốt nghiệp	Phân loại tốt nghiệp (%)			Tỷ lệ SVTN có việc làm sau 1 năm ra trường (%)*
			Loại xuất sắc	Loại giỏi	Loại khá	
	Tổng số					
	Khối ngành III					
1	Ngành Luật		5	76	265	89.6
2	Ngành Luật KT		3	101	217	92.3

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành được công khai trên website của Nhà trường tại địa chỉ cụ thể như sau:

	Nội dung	Chi tiết tại địa chỉ
	Các Chương trình đào tạo mà Nhà trường đang thực hiện	https://hul.edu.vn/vi/page/chuong-trinh-dao-tao
	Đề cương chi tiết học phần	https://hul.edu.vn/vi/unit_page/phong-dao-tao/de-cuong-chi-tiet-hoc-phan

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

STT	Tên đơn vị đặt hàng đào tạo	Số lượng	Năm đào tạo	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Kết quả đào tạo
1	Viện đào tạo nhân lực Việt Nam	15	2022	ĐT ngắn hạn	Lớp đào tạo nghề Môi giới bất động sản	Đơn vị liên kết cấp Giấy Chứng nhận
2	Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế	40	2022	ĐT ngắn hạn	Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng thương lượng tiền lương	Chứng nhận
3	Viện đào tạo nhân lực Việt Nam	5	2022	ĐT ngắn hạn	Lớp đào tạo nghề Môi giới bất động sản	Đơn vị liên kết cấp Giấy Chứng nhận
4	Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đăk Rlấp, Đăk Nông	206	2022	ĐT ngắn hạn	Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý và giáo viên	Chứng nhận
5	Học viện Tư pháp	67	2022	ĐT ngắn hạn	Lớp đào tạo nghề Công chứng	Chứng chỉ
6	Học viện Tư pháp	61	2022	ĐT ngắn hạn	Lớp đào tạo nghề Luật sư	Chứng chỉ
7	Trường Đại học Luật, Đại học Huế	18	2023	ĐT ngắn hạn	Lớp kỹ năng sinh viên	Chứng nhận

E. Công khai thông tin về đề án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

1. Tổng hợp danh mục Khóa luận tốt nghiệp Đại học:

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài khóa luận	Người thực hiện	Người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
KHÓA 43 CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ - NGÀNH LUẬT HỌC					
1	Đại học	Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự Việt Nam, qua thực tiễn áp dụng tại Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế	Nguyễn Lê Tú Anh	PGS.TS.Nguyễn Ngọc Kiên	
2	Đại học	Phòng ngừa tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam	Phạm Dương Quỳnh Anh	TS. Nguyễn Thị Bình	
3	Đại học	Tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng có sử dụng công nghệ cao	Nguyễn Thị Thanh Hương	TS. Hà Lệ Thủy	

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài khóa luận	Người thực hiện	Người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
4	Đại học	Định tội danh đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả, qua thực tiễn tại Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế	Trần Thị Hương	TS. Nguyễn Thị Bình	
5	Đại học	Các tội phạm xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình trong Luật Hình sự Trung Quốc, Nhật Bản và kinh nghiệm đối với Việt Nam	Lê Quang Huy	TS. Hà Lệ Thủy	
6	Đại học	Thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự về hành vi đánh bạc trên không gian mạng ở Việt Nam.	Đỗ Đức Lương	TS. Nguyễn Thị Bình	
7	Đại học	Tội hủy hoại rừng theo pháp luật hình sự Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Bình Định	Nguyễn Lệ Hoàng Ngân	TS. Nguyễn Thị Bình	
8	Đại học	Phòng, chống tội nhận hối lộ trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam	A Viết Thị Phương Nhi	TS. Trần Văn Hải	
9	Đại học	Trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Nam	Đoàn Võ Quốc	ThS. Dương Thị Cẩm Nhung	
10	Đại học	Pháp luật hình sự Việt Nam về hành vi bạo lực trẻ em	Lê Phan Thuỳ Quyên	ThS. Lê Thị Khánh Linh	
11	Đại học	Áp dụng nguyên tắc tranh tụng tại phiên toà hình sự sơ thẩm, qua thực tiễn tại Toà án nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam	Phan Bích Quyên	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Kiện.	
12	Đại học	Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự 2015, qua thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng	Trương Anh Thi	ThS. Dương Thị Cẩm Nhung	
13	Đại học	Tái phạm, tái phạm nguy hiểm, qua thực tiễn tại Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi	Hồ Thị Thắm Thương	ThS. Dương Thị Cẩm Nhung	
14	Đại học	Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, qua thực tiễn tại địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	Nguyễn Thị Bích Tiên	ThS. Lê Thị Khánh Linh	
15	Đại học	Biện pháp ngăn chặn đối với người dưới 18 tuổi theo pháp luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam	Lê Bá Trường	TS. Trần Văn Hải	
16	Đại học	Bảo vệ quyền của bị hại là người dưới 18 tuổi theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam	Nguyễn thị Thu Vân	TS. Trần Văn Hải	
KHÓA 43 CHUYÊN NGÀNH LUẬT QUỐC TÊ - NGÀNH LUẬT HỌC					
1	Đại học	Công ước Liên Hợp Quốc về phòng, chống tham nhũng và thực tiễn thực thi tại Việt Nam	Trần Thị Hương Giang	TS. Hồ Nhân Ái	

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài khóa luận	Người thực hiện	Người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
2	Đại học	Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài và thực tiễn tại các Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam	Nguyễn Võ Nhật Hà	TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh	
KHÓA 43 CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ - NGÀNH LUẬT HỌC					
1	Đại học	Pháp luật về thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong giải quyết tranh chấp thương mại	Nguyễn Thị Thiên An	TS. Vũ Thị Hương	
2	Đại học	Bảo vệ quyền lợi của bên thứ ba ngay tình trong các giao dịch do một bên vợ, chồng thực hiện bằng tài sản chung theo pháp luật Việt Nam	Trần Công Thái An	TS. Nguyễn Thị Lê Huyền	
3	Đại học	Thực trạng vi phạm pháp luật về điều kiện kết hôn của đồng bào dân tộc thiểu số	Trương Thị Thùy An	TS. Nguyễn Thị Lê Huyền	
4	Đại học	Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng phương thức Tòa án, qua thực tiễn tại tỉnh Hưng Yên	Hoàng Việt Anh	PGS. TS Đoàn Đức Lương	
5	Đại học	Pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam	Lê Thị Lan Anh	TS. Vũ Thị Hương	
6	Đại học	Pháp luật về hoà giải trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, qua thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình	Phan Minh Anh	TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng	
7	Đại học	Pháp luật Việt Nam về tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự	Trần Sỹ Anh	TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh	
8	Đại học	Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền nhân thân qua mạng xã hội tại Việt Nam	Trần Thế Anh	PGS.TS. Đoàn Đức Lương	
9	Đại học	Pháp luật một số quốc gia trên thế giới về quyền nhân thân của người đồng tính, song tính và chuyển giới	Trương Thị Kim Chung	TS. Vũ Thị Hương	
10	Đại học	Áp dụng luật tục và án lệ trong việc giải quyết các vụ việc về hôn nhân và gia đình qua thực tiễn tại các tỉnh Tây Nguyên	Siu H' Djuin	TS. Nguyễn Thị Lê Huyền	
11	Đại học	Quyền chuyển đổi giới tính theo pháp luật Việt Nam, tiếp cận so sánh với pháp luật của một số quốc gia trên thế giới	Tôn Nữ Quỳnh Dur	TS. Nguyễn Thị Lê Huyền	
12	Đại học	Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An	Phan Văn Dũng	TS. Trần Viết Long	
13	Đại học	Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của Tổ chức hành nghề công chứng gây thiệt hại trong công chứng hợp đồng	Lê Quang Dương	TS. Trần Viết Long	
14	Đại học	Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử các vụ án kinh doanh thương mại, qua thực tiễn	Lê Mỹ Duyên	ThS. Nguyễn Văn Phúc	

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài khóa luận	Người thực hiện	Người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		tại Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng			
15	Đại học	Thừa kế thế vị theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn áp dụng tại thành phố Đà Nẵng	Trương Thị Hằng Duyên	ThS. Hồ Minh Thành	
16	Đại học	Pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị đối với đồng bào dân tộc thiểu số, qua thực tiễn tại các tỉnh Tây Nguyên	H Iên Êban	TS. Hoàng Thị Hải Yến	
17	Đại học	Pháp luật về thụ lý vụ án dân sự, qua thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế	Lê Thị Hà	ThS. Lê Thị Thìn	
18	Đại học	Thừa kế quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam	Nguyễn Hải Hà	ThS. Nguyễn Ngọc Huy	
19	Đại học	Pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu tập thể đối với sản phẩm địa phương theo chương trình OCOP	Nguyễn Thanh Hân	ThS. Đỗ Thị Diễm	
20	Đại học	Quyền nhân thân trong hôn nhân gia đình của người đồng tính, song tính và chuyển giới theo pháp luật Việt Nam	Huỳnh Thị Cẩm Hằng	TS. Nguyễn Thị Lê Huyền	
21	Đại học	Truất quyền hưởng di sản thừa kế theo pháp luật Việt Nam	Dương Thị Mỹ Hạnh	ThS. Hồ Minh Thành	
22	Đại học	Pháp luật về giải quyết tranh chấp do xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng, qua thực tiễn tại Thành phố Hà Nội	Võ Thị Mỹ Hạnh	ThS. Đồng Thị Huyền Nga	
23	Đại học	Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại từ sự cố hỏa hoạn	Lương Thị Thu Hậu	ThS. Hồ Minh Thành	
24	Đại học	Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa bằng Tòa án, qua thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh	Thân Thị Bích Hậu	ThS. Đồng Thị Huyền Nga	
25	Đại học	Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra theo pháp luật Việt Nam	Trịnh Thị Hiệp	TS. Hồ Thị Vân Anh	
26	Đại học	Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo pháp luật Việt Nam	Phan Đình Hiếu	TS. Hồ Thị Vân Anh	
27	Đại học	Bảo lãnh theo pháp luật Việt Nam	Nguyễn Vương Minh Hoàng	TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng	
28	Đại học	Hợp đồng bảo hiểm tài sản theo pháp luật Việt Nam	Võ Văn Duy Lâm	TS. Trần Viết Long	
29	Đại học	Bảo hộ nhãn hiệu liên quan đến tên miền theo pháp luật Việt Nam	Bùi Thành Lãng	ThS. Trần Cao Thành	
30	Đại học	Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trong các vụ án ly hôn, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng	Đặng Ngọc Gia Linh	ThS. Nguyễn Văn Phúc	
31	Đại học	Pháp luật về khai nhận và thỏa thuận phân	Trần Thị Linh	ThS. Phan Thị	

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài khóa luận	Người thực hiện	Người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
	học	chia di sản thừa kế, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Nam		Hồng	
32	Đại học	Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng dịch vụ bằng phương thức Tòa án	Phạm Thế Lực	TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng	
33	Đại học	Pháp luật về giải quyết khiếu nại trong thi hành án dân sự qua thực tiễn tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.	Trần Thị Khánh Ly	ThS. Hoàng Thảo Anh	
34	Đại học	Giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản bằng phương thức Tòa án tại Việt Nam	Nguyễn Việt Mạnh	ThS. Lê Thị Thìn	
35	Đại học	Pháp luật Việt Nam về quyền của người cao tuổi	Nguyễn Anh Minh	ThS. Trần Thị Nhật Anh	
36	Đại học	Xác định quan hệ cha, mẹ, con tại cơ quan hộ tịch theo pháp luật Việt Nam	Nguyễn Thị Nga	TS. Nguyễn Thị Lê Huyền	
37	Đại học	Hợp đồng thuê tài sản theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng	Nguyễn Thị Nguyệt	ThS. Phan Thị Hồng	
38	Đại học	Pháp luật về bảo vệ thông tin của cá nhân tại Việt Nam	Nguyễn Thị Ái Nhi	PGS.TS. Đoàn Đức Lương	
39	Đại học	Quyền đối với bí mật cá nhân, bí mật gia đình theo pháp luật Việt Nam	Phan Thục Nhi	TS. Nguyễn Thị Lê Huyền	
40	Đại học	Pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong tố tụng dân sự, qua thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi	Võ Thị Tuyết Như	ThS. Lê Thị Thìn	
41	Đại học	Pháp luật về xét xử các vụ án thừa kế, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Dương Xuân Phú	ThS. Phan Thị Hồng	
42	Đại học	Pháp luật về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Võ Bùi Hồng Phúc	ThS. Nguyễn Ngọc Huy	
43	Đại học	Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình	Đình Nguyễn Hoài Phương	ThS. Nguyễn Ngọc Huy	
44	Đại học	Pháp luật về chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, qua thực tiễn tại tỉnh Bình Định	Nguyễn Như Quỳnh	TS. Trần Việt Long	
45	Đại học	Pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu bằng phương thức kiện đòi lại tài sản	Đình Vạn Thành	TS. Vũ Thị Hương	
46	Đại học	Pháp luật về khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam	Mai Vũ Phương Thảo	TS. Vũ Thị Hương	
47	Đại học	Hợp đồng có đối tượng là tài sản theo pháp luật Việt Nam	Phạm Thị Phương Thảo	ThS. Phan Thị Hồng	
48	Đại học	Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ ở Việt Nam	Nguyễn Quỳnh Thương	ThS. Trần Cao Thành	
49	Đại học	Pháp luật về giải quyết các vụ việc ly hôn	Nguyễn Thị Yên	ThS. Hoàng Thảo	

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài khóa luận	Người thực hiện	Người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
	học	có yếu tố nước ngoài, qua thực tiễn tại tỉnh Kiên Giang		Anh	
50	Đại học	Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam	Trần Danh Toàn	TS. Nguyễn Sơn Hà	
51	Đại học	Chứng cứ dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam	Trần Huyền Trâm	TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng	
52	Đại học	Pháp luật Việt Nam về thế chấp quyền đòi nợ	Lê Ngọc Huỳnh Trường	ThS. Trần Thị Nhật Anh	
53	Đại học	Pháp luật phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em	Trần Hoài Vũ	TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng	
54	Đại học	Pháp luật về xử lý vi phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên không gian mạng	Nguyễn Thị Ý	ThS. Lê Thị Thuỳ Nhi	
KHÓA 43 CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÀNH CHÍNH - NGÀNH LUẬT HỌC					
1	Đại học	Pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai	Trần Thị Cẩm	ThS. Bùi Thị Thuận Ánh	
2	Đại học	Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch bệnh, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn dịch Covid-19	Phạm Thị Anh Đào	ThS. Đặng Thị Hà	
3	Đại học	Hoạt động xét xử vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai, qua thực tiễn tại Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam	Nguyễn Thị Xuân Diệu	ThS. Nguyễn Khắc Hùng	
4	Đại học	Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Mai Công Đường	ThS. Nguyễn Thị Nữ	
5	Đại học	Quyền biểu tình của công dân theo pháp luật Việt Nam	Nguyễn Duy	TS. Đặng Công Cường	
6	Đại học	Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình	Nguyễn Khánh Hữu Hà	ThS. Nguyễn Thị Nữ	
7	Đại học	Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua thực tiễn tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh	Đào Thúy Hiền	ThS. Nguyễn Khắc Hùng	
8	Đại học	Cải cách cơ chế một cửa liên thông, qua thực tiễn tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	Tiêu Đoàn Thực Kha	PGS.TS. Nguyễn Duy Phương	
9	Đại học	Kiểm sát hoạt động xét xử vụ án hành chính của Viện kiểm sát nhân dân, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị	Hoàng Thị Thảo Nguyên	ThS. Nguyễn Thị Phi Yến	
10	Đại học	Đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã, qua thực tiễn tại huyện Cam Lâm, tỉnh	Nguyễn Thị Nhung	ThS. Trần Việt Dũng	

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài khóa luận	Người thực hiện	Người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		Khánh Hòa			
11	Đại học	Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định thu hồi đất, qua thực tiễn tại huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An	Phan Thị Hồng Nhung	ThS. Bùi Thị Thuận Ánh	
12	Đại học	Giải quyết khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai của Tòa án nhân dân cấp huyện, thực tiễn tại huyện Cầm'gar, tỉnh Đắk Lắk	H' Nhim Niê	ThS. Nguyễn Khắc Hùng	
13	Đại học	Pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình	Phạm Thị Hằng Niê	ThS. Hoàng Thị Ái Quỳnh	
14	Đại học	Pháp luật về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh trung học phổ thông, qua thực tiễn tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	Lê Quốc Thắng	TS. Lý Nam Hải	
15	Đại học	Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi	Trần Duy Thương	PGS.TS. Nguyễn Duy Phương	
16	Đại học	Giải quyết khiếu nại về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất, qua thực tiễn thành phố Đà Nẵng	Đặng Thị Huyền Trâm	PGS.TS. Nguyễn Duy Phương	
17	Đại học	Phòng, chống vi phạm pháp luật bảo vệ động vật hoang dã, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Bùi Thị Thu Trang	TS. Lê Thị Nga	
KHÓA 43 CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ - NGÀNH LUẬT HỌC					
1	Đại học	Pháp luật về sử dụng nguồn vốn ODA trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam	Nguyễn Thị Thanh Bình	TS. Lê Thị Thảo	
2	Đại học	Giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo pháp luật Việt Nam	Lê Thị Kim Chi	PGS.TS. Đoàn Đức Lương	
3	Đại học	Pháp luật về đấu thầu thuốc trong các cơ sở y tế công lập, qua thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh	Lữ Thị Thùy Dung	ThS. Đồng Thị Huyền Nga	
4	Đại học	Pháp luật Việt Nam về quản lý thuế đối với các giao dịch thương mại điện tử	Trình Thị Kim Dương	TS. Lê Thị Thảo	
5	Đại học	Quấy rối tình dục tại nơi làm việc theo pháp luật lao động Việt Nam	Dương Thị Thúy Hằng	ThS. Đỗ Thị Quỳnh Trang	
6	Đại học	Pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho thuê tài chính	Lê Thị Ngọc Huệ	TS. Lê Thị Thảo	
7	Đại học	Pháp luật về hành vi thao túng thị trường chứng khoán ở Việt Nam	Trần Thị Ngân	TS. Lê Thị Thảo	
8	Đại học	Pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lưu trú	Trần Thị Hiếu Thảo	TS. Lê Thị Hải Ngọc	
KHÓA 43 NGÀNH LUẬT KINH TẾ					

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài khóa luận	Người thực hiện	Người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
1	Đại học	Pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người lao động Việt Nam tại nước ngoài	Trần Thị Thu Ân	ThS. Mai Đăng Lưu	
2	Đại học	Pháp luật Việt Nam về nhà ở dành cho người có thu nhập thấp	Hoàng Thị Phương Anh	ThS. Lê Thị Thùy Nhi	
3	Đại học	Pháp luật về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại, qua thực tiễn tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)	Nguyễn Phan Nhật Anh	ThS. Trần Thị Nhật Anh	
4	Đại học	Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Đặng Thị Ngọc Ánh	ThS. Lê Thị Thùy Nhi	
5	Đại học	Pháp luật Việt Nam về bảo hiểm liên kết ngân hàng	Phan Thị Thu Bích	TS. Đào Mộng Điệp	
6	Đại học	Pháp luật về thế chấp tài sản hình thành trong tương lai đối với các dự án nhà ở để bảo đảm khoản vay trong ngân hàng thương mại	Phan Thị Minh Châu	TS. Lê Thị Thảo	
7	Đại học	Thực thi pháp luật Việt Nam về quyền tác giả tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng	Phan Thị Mỹ Diễm	ThS. Lê Văn Cao	
8	Đại học	Pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường trong ngân hàng xanh	Hồ Lê Minh Đức	ThS. Phan Anh Thư	
9	Đại học	Pháp luật Việt Nam về hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm	Nguyễn Công Đức	TS. Đào Mộng Điệp	
10	Đại học	Pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo	Trần Văn Dũng	TS. Cao Đình Lành	
11	Đại học	Pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ba chiều	Lê Thị Hà Giang	PGS.TS. Đoàn Đức Lương	
12	Đại học	Pháp luật về đấu thầu xây dựng, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình	Đình Nguyễn Anh Hà	ThS. Nguyễn Thanh Tùng	
13	Đại học	Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại, qua thực tiễn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Thừa Thiên Huế	Vương Đình Hạ	ThS. Trần Thế Hệ	
14	Đại học	Pháp luật Việt Nam về đào tạo nghề cho lao động nông thôn	Nguyễn Văn Hai	ThS. Mai Đăng Lưu	
15	Đại học	Pháp luật Việt Nam về xử lý kỷ luật lao động, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Nam	Lê Thị Thuý Hằng	TS. Đào Mộng Điệp	
16	Đại học	Pháp luật về biện pháp đặt cọc bảo đảm thực hiện hợp đồng kinh doanh bất động	Ngô Thị Thuý Hằng	TS. Hoàng Thị Hải Yến	

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài khóa luận	Người thực hiện	Người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		sản			
17	Đại học	Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, qua thực tiễn tại Thành phố Hà Nội	Nguyễn Thị Hằng	TS. Mai Xuân Hợi	
18	Đại học	Pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết hợp đồng kinh doanh bất động sản	Võ Thị Hằng	TS. Hoàng Thị Hải Yến	
19	Đại học	Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam	Võ Thị Diễm Hằng	ThS. Đỗ Thị Quỳnh Trang	
20	Đại học	Pháp luật Việt Nam về bao thanh toán	Đặng Thị Hạnh	ThS. Nguyễn Thị Triền	
21	Đại học	Pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lao động	Hoàng Thị Hạnh	ThS. Đỗ Thị Quỳnh Trang	
22	Đại học	Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, qua thực tiễn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh	Võ Thị Hiền	ThS. Trần Thế Hệ	
23	Đại học	Hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai từ thực tiễn tại Toà án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh	Trần Thị Huyền	ThS. Hoàng Thị Vĩnh Quỳnh	
24	Đại học	Pháp luật về chi trả dịch vụ môi trường rừng, qua thực tiễn tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế	Lê Thị Kim Kiều	PGS.TS. Đoàn Đức Lương	
25	Đại học	Pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, qua thực tiễn tại quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh	Nguyễn Thị Hoàng Long	ThS. Phan Anh Thư	
26	Đại học	Pháp luật Việt Nam về quản trị Công ty cổ phần dưới tác động của các nguyên tắc quản trị công ty của OECD	Lê Thị Lụa	ThS. Nguyễn Thanh Tùng	
27	Đại học	Pháp luật Việt Nam về tiền lương của người lao động trong doanh nghiệp	Hoàng Thanh Luân	TS. Vũ Thị Hương	
28	Đại học	Pháp luật về phòng chống, khắc phục ô nhiễm môi trường, qua thực tiễn tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng	Đoàn Thị Lệ My	ThS. Nguyễn Duy Thanh	
29	Đại học	Pháp luật về phát triển năng lượng tái tạo, qua thực tiễn tại tỉnh Bình Định	Lê Thị Trà My	ThS. Phan Đình Minh	
30	Đại học	Pháp luật đăng ký nhãn hiệu Việt Nam ra nước ngoài	Nguyễn Thị Trà My	PGS.TS. Đoàn Đức Lương	
31	Đại học	Pháp luật an sinh xã hội đối với người cao tuổi, qua thực tiễn tại Thành phố Hà Nội	Phạm Thị Mỹ	TS. Đào Mộng Điệp	

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài khóa luận	Người thực hiện	Người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
32	Đại học	Pháp luật về hợp đồng cho vay tiêu dùng, qua thực tiễn tại Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng	Huỳnh Văn Ngà	ThS. Nguyễn Thanh Tùng	
33	Đại học	Pháp luật Việt Nam về cho thuê lại lao động, qua thực tiễn thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh	Trần Thị Kim Ngà	TS. Đào Mộng Điệp	
34	Đại học	Pháp luật về xử lý tài sản thế chấp là dự án kinh doanh bất động sản trong trường hợp bên thế chấp phá sản	Lê Thủy Ngân	TS. Hoàng Thị Hải Yến	
35	Đại học	Pháp luật Việt Nam về cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm	Trần Thị Kim Ngà	TS. Đào Mộng Điệp	
36	Đại học	Pháp luật Việt Nam về quản lý, sử dụng đất rừng, qua thực tiễn tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế	Võ Kim Ngân	ThS. Thân Văn Tài	
37	Đại học	Pháp luật Việt Nam về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí từ phương tiện giao thông vận tải, qua thực tiễn tại Thành phố Hà Nội	Phùng Xuân Mỹ Ngọc	ThS. Phan Anh Thư	
38	Đại học	Pháp luật về đánh giá tác động môi trường, qua thực tiễn tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận	Võ Thị Thảo Nguyên	ThS. Phan Đình Minh	
39	Đại học	Pháp luật Việt Nam về nhà ở xã hội, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai	Trịnh Phương Nguyệt	ThS. Trần Cao Thành	
40	Đại học	Căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh theo pháp luật Việt Nam	Nguyễn Thị Linh Nhâm	TS. Mai Xuân Hợi	
41	Đại học	Chủ thể thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế	Lê Thị Thanh Nhân	TS. Mai Xuân Hợi	
42	Đại học	Pháp luật về thuế trong hoạt động thương mại điện tử	Nguyễn Hùng Ni	ThS. Nguyễn Thị Triền	
43	Đại học	Pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Đinh Vũ Hoàng Phong	ThS. Hồ Xuân Quang	
44	Đại học	Kiểm soát hành vi tập trung kinh tế theo pháp luật Việt Nam	Nguyễn Thanh Phong	ThS. Đồng Thị Huyền Nga	
45	Đại học	Pháp luật về hợp đồng đặt cọc chuyên nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản	Nguyễn Minh Phục	ThS. Nguyễn Ngọc Huy	
46	Đại học	Pháp luật Việt Nam về bảo hiểm thất nghiệp, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Nguyễn Thị Bích Phượng	TS. Đào Mộng Điệp	
47	Đại học	Căn cứ xác định các trường hợp miễn trách nhiệm trong thực hiện hợp đồng thương	Trần Hữu Quảng	ThS. Nguyễn Duy Thanh	

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài khóa luận	Người thực hiện	Người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		mại theo pháp luật Việt Nam			
48	Đại học	Pháp luật về quản trị doanh nghiệp nhà nước dưới tác động của nguyên tắc OECD	Võ Thị Thu Thảo	ThS. Nguyễn Thanh Tùng	
49	Đại học	Pháp luật về hợp đồng cho thuê lại lao động, qua thực tiễn tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội	Nguyễn Văn Thế	ThS. Mai Đăng Lưu	
50	Đại học	Pháp luật Việt Nam về quản lý nước thải trong các khu công nghiệp, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Phạm Đình Thông	ThS. Hồ Xuân Quang	
51	Đại học	Pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất	Đinh Thị Lệ Thu	ThS. Thân Văn Tài	
52	Đại học	Pháp luật Việt Nam về phát triển dịch vụ môi trường, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Lê Thị Hiền Thu	ThS. Phan Đình Minh	
53	Đại học	Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng có bảo đảm bằng thế chấp tài sản, qua thực tiễn tại Tòa án nhân dân huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng	Đặng Thị Anh Thu	ThS. Trần Thế Hệ	
54	Đại học	Pháp luật Việt Nam về công nhận quyền sử dụng đất	Huỳnh Lệ Thu Thủy	ThS. Thân Văn Tài	
55	Đại học	Pháp luật Việt Nam về quản lý thuế xuất nhập khẩu đối với tài sản cố định trong dự án đầu tư	Mai Thanh Tính	PGS.TS. Đoàn Đức Lương	
56	Đại học	Pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả đối với các sản phẩm được hình thành từ trí tuệ nhân tạo	Bùi Thị Ngọc Trâm	ThS. Lê Văn Cao	
57	Đại học	Pháp luật Việt Nam về bảo hộ chỉ dẫn địa lý đồng âm	Trần Thị Trang	ThS. Đỗ Thị Diễm	
58	Đại học	Pháp luật Việt Nam bảo vệ khách hàng vay tiêu dùng, qua thực tiễn tại Công ty tài chính Fe Credit	Nguyễn Thị Kiều Trinh	ThS. Trần Thế Hệ	
59	Đại học	Pháp luật Việt Nam về huy động vốn của công ty cổ phần, qua thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh	Bùi Văn Trường	ThS. Nguyễn Duy Thanh	
60	Đại học	Pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác chế biến khoáng sản, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị	Lê Đức Anh Tuấn	ThS. Hồ Xuân Quang	
61	Đại học	Kiểm soát hành vi gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam	Nguyễn Thị Kim Tuyền	ThS. Nguyễn Thị Triền	
62	Đại học	Xác định sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh theo pháp luật Việt Nam	Phan Thị Thanh Ty	TS. Mai Xuân Hợi	

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài khóa luận	Người thực hiện	Người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
63	Đại học	Pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong hợp đồng kinh doanh, thương mại theo mẫu	Ngô Thị Tố Uyên	TS. Mai Xuân Hợi	
64	Đại học	Hợp đồng nhượng quyền thương mại theo pháp luật Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế	Nguyễn Tường Vi	TS. Cao Đình Lành	
65	Đại học	Bảo vệ doanh nghiệp trên không gian mạng theo pháp luật Việt Nam	Phạm Thị Tường Vy	ThS. Trần Thị Nhật Anh	
66	Đại học	Pháp luật Việt Nam về nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, qua thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh	Phạm Thị Như Ý	ThS. Nguyễn Thanh Tùng	
67	Đại học	Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu phế liệu, qua thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh	H' Na Buôn Yă	TS. Nguyễn Sơn Hà	
68	Đại học	Đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam và pháp luật Lào	Chanthaphone Changpheng	ThS. Lê Văn Cao	
69	Đại học	Pháp luật về huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại Việt Nam	Trần Thanh Thùy Dương	ThS. Lê Thị Thùy Nhi	
70	Đại học	Pháp luật Việt Nam về mua lại công ty cổ phần	Phan Thị Duyên	TS. Cao Đình Lành	
71	Đại học	Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng	Nguyễn Ngọc Hoa	ThS. Hồ Minh Thành	
72	Đại học	Thế chấp quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh theo pháp luật Việt Nam	Lê Thị Thu Hoài	TS. Nguyễn Thị Lê Huyền	
73	Đại học	Pháp luật về công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam	Hoàng Thị Hương	ThS. Hoàng Thảo Anh	
74	Đại học	Pháp luật về thu ngân sách nhà nước, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Lâm Thị Diệu Hương	ThS. Nguyễn Thị Triền	
75	Đại học	Pháp luật Việt Nam về bảo vệ thông tin cá nhân trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng	Đặng Thị Thanh Huyền	TS. Nguyễn Sơn Hà	
76	Đại học	Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động, qua thực tiễn tại các khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh.	Phạm Công Kỳ	ThS. Mai Đăng Lưu	
77	Đại học	Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ tại Việt Nam	Phan Nhật Lan	TS. Lê Thị Hải Ngọc	
78	Đại học	Pháp luật về định giá tài sản trong quá	Đinh Thị Phương	TS. Nguyễn Thị	

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài khóa luận	Người thực hiện	Người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
	học	trình giải quyết các vụ án kinh doanh thương mại tại Toà án	Linh	Thúy Hằng	
79	Đại học	Pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu ở Việt Nam	Lê Ngọc Mai Linh	ThS. Hồ Xuân Quang	
80	Đại học	Giải quyết tranh chấp đất đai bằng Toà án, qua thực tiễn tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	Võ Ngọc Khánh Linh	ThS. Hoàng Thị Vĩnh Quỳnh	
81	Đại học	Giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại điện tử theo pháp luật Việt Nam	Nguyễn Thị Ly	TS. Trần Việt Long	
82	Đại học	Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, qua thực tiễn áp dụng tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị	Đào Thị Mai	ThS. Lê Thị Thín	
83	Đại học	Chia tài sản chung của vợ chồng là phần vốn góp trong doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam	Đỗ Thị Trà My	TS. Vũ Thị Hương	
84	Đại học	Kinh doanh đa cấp theo pháp luật Việt Nam	Đinh Thị My	TS. Mai Xuân Hợi	
85	Đại học	Giải quyết tranh chấp về chống bán phá giá theo quy định của WTO	Hà Thảo Ngân	TS. Trần Việt Long	
86	Đại học	Pháp luật về hợp đồng vận chuyển hàng hoá quốc tế	Trần Lê Ngân	TS. Trần Việt Long	
87	Đại học	Quyền được tiếp cận thông tin của người lao động theo pháp luật Việt Nam	Lê Võ Minh Nhi	ThS. Nguyễn Ngọc Huy	
88	Đại học	Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm khoa học ở Việt Nam	Đặng Kim Phấn	ThS. Nguyễn Văn Phúc	
89	Đại học	Pháp luật về quản lý thông tin cá nhân của người lao động tại các doanh nghiệp ở Việt Nam	Nguyễn Thị Kim Phụng	ThS. Mai Đăng Lưu	
90	Đại học	Bảo hộ nhãn hiệu gắn với địa danh, thực tiễn tại Thừa Thiên Huế	Nguyễn Văn Phước	ThS. Đỗ Thị Diễm	
91	Đại học	Pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Đoàn Thu Phương	TS. Đào Mộng Điệp	
92	Đại học	Pháp luật về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam	Trần Anh Quân	ThS. Lê Văn Cao	
93	Đại học	Pháp luật về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử ở Việt Nam	Bùi Thị Quỳnh	ThS. Đỗ Thị Diễm	
94	Đại học	Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí từ các dự án đầu tư tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Nguyễn Quang Sang	ThS. Phan Anh Thư	
95	Đại học	Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án	Lê Quang Sơn	ThS. Hoàng Thị Vĩnh Quỳnh	

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài khóa luận	Người thực hiện	Người hướng dẫn	Nội dung tóm tắt
		phát triển nhà ở, qua thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh			
96	Đại học	Pháp luật về kinh doanh bất động sản nghĩa trang tại Việt Nam	Hoàng Văn Thanh	ThS. Nguyễn Văn Phúc	
97	Đại học	Hợp đồng mua bán tài sản có thỏa thuận chuộc lại theo pháp luật Việt Nam	Trình Đức Thành	TS. Hồ Thị Vân Anh	
98	Đại học	Pháp luật Việt Nam về quảng cáo thương mại trong lĩnh vực dược phẩm	Đặng Thị Thảo	ThS. Trần Thị Nhật Anh	
99	Đại học	Pháp luật về quyền đối với bất động sản liền kề	Đặng Thị Thu Thảo	TS. Nguyễn Sơn Hà	
100	Đại học	Pháp luật về kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh của doanh nghiệp tại Việt Nam	Nguyễn Thị Hồng Thơ	TS. Trần Việt Long	
101	Đại học	Bồi thường chi phí đào tạo theo pháp luật lao động Việt Nam	Ngô Thị Thùy	ThS. Trần Cao Thành	
102	Đại học	Pháp luật về thụ lý vụ án dân sự, qua thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	Huỳnh Trần Thanh Trang	ThS. Hoàng Thảo Anh	
103	Đại học	Pháp luật Việt Nam về hoạt động môi giới thương mại điện tử	Lê Thị Tường	ThS. Đỗ Thị Diễm	
104	Đại học	Pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của người quản lý công ty cổ phần	Nguyễn Thị Vin	TS. Cao Đình Lành	
105	Đại học	Thụ lý vụ án lao động theo pháp luật Việt Nam	Phạm Vũ Như Ý	TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng	
106	Đại học	Thực tiễn bảo vệ quyền của nhóm LGBT tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam	Nguyễn Bạch Phi Yến	TS. Hoàng Thị Hải Yến	

2. Tổng hợp danh mục Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ:

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Người thực hiện	Người hướng dẫn
1	Thạc sĩ	Pháp luật Việt Nam về bảo vệ và khai thác tài nguyên biển phục vụ phát triển kinh tế, thực tiễn thực hiện tại thành phố Đà Nẵng	Nguyễn Phước Tốt	PGS.TS Phạm Tuấn Hải
2	Thạc sĩ	Pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kinh doanh điện thoại di động tại Việt Nam	Nguyễn Thị Ngọc Quyên	TS. Lê Thị Hải Ngọc
3	Thạc sĩ	Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các tổ chức kinh tế	Nguyễn Minh Nhật	TS. Nguyễn Văn Bường

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Người thực hiện	Người hướng dẫn
4	Thạc sĩ	Pháp luật về hoạt động kinh doanh công cụ hỗ trợ bảo vệ an ninh, trật tự	Nguyễn Xuân Cường	TS. Trần Thị Sáu
5	Thạc sĩ	Địa vị pháp lý của Doanh nghiệp kiểm toán độc lập theo pháp luật Việt Nam	Trần Trung Chính	TS. Vũ Anh Tuấn
6	Thạc sĩ	Pháp luật về bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng do sản xuất, kinh doanh hàng hóa không bảo đảm chất lượng	Nguyễn Phương Anh	TS. Nguyễn Văn Hối
7	Thạc sĩ	Pháp luật về hoạt động kiểm sát án kinh doanh thương mại, qua thực tiễn tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước	Phạm Thị Hồng Oanh	TS. Đinh Thế Hưng
8	Thạc sĩ	Pháp luật về giải quyết tranh chấp về hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất theo thủ tục phúc thẩm, qua thực tiễn tại tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng	Đỗ Thị Thu Nga	TS. Lê Ra
9	Thạc sĩ	Pháp luật về xử lý hành vi giả mạo nhãn hiệu thực phẩm chức năng, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi	Phan Quỳnh Trang	TS. Nguyễn Thị Thuận
10	Thạc sĩ	Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ, qua thực tiễn tại tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị	Trần Việt Trung	TS. Đào Mộng Điệp
11	Thạc sĩ	Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ, qua thực tiễn tại tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị	Trần Việt Trung	TS. Đào Mộng Điệp
12	Thạc sĩ	Pháp luật về bảo vệ quyền của bên cho vay trong hợp đồng tín dụng, qua thực tiễn tại tỉnh Kon Tum	Phạm Chí Dũng	TS. Hồ Thị Vân Anh
13	Thạc sĩ	Pháp luật về cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần, qua thực tiễn tại tỉnh Kon Tum	Nguyễn Thị Hằng Nga	TS. Lê Thị Hải Ngọc
14	Thạc sĩ	Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài, qua thực tiễn các doanh nghiệp Việt Nam và Lào ở tỉnh Kon Tum	Trần Thị Tuyết	PGS.TS Hà Thị Mai Hiền
15	Thạc sĩ	Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng có bảo đảm bằng thế chấp tài sản, qua thực tiễn tại tỉnh Kon Tum	Võ Thị Khánh Lựu	TS. Vũ Thị Hương
16	Thạc sĩ	Pháp luật về trách nhiệm của người đại diện phần vốn góp nhà nước tại doanh nghiệp, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bìn	Nguyễn Thị Khánh Dịu	TS. Trần Việt Long
17	Thạc sĩ	Pháp luật về dịch vụ xử lý chất thải ở các khu công nghiệp, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Bình	Trần Công Hiếu	TS. Trần Công Dũng
18	Thạc sĩ	Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp	Phan Quốc Hùng	PGS.TS Hà Thị Mai Hiền
19	Thạc sĩ	Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm nhiếp ảnh	Mai Xuân Hữu	PGS.TS Vũ Thị Hải Yến
20	Thạc sĩ	Pháp luật về khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, qua thực tiễn áp dụng thị xã Ba Đồn	Nguyễn Thị Thùy Linh	TS. Nguyễn Thị Lê Huyền
21	Thạc sĩ	Pháp luật về chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn trong kinh doanh bảo hiểm tài sản	Nguyễn Thanh Minh	TS. Đào Mộng Điệp
22	Thạc sĩ	Pháp luật về đầu tư công cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình	Nguyễn Thị Huyền My	TS. Đặng Công Cường

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Người thực hiện	Người hướng dẫn
23	Thạc sĩ	Pháp luật về quản lý và xử lý nợ xấu, qua thực tiễn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng chi nhánh Quảng Bình	Hoàng Văn Nam	TS. Nguyễn Vinh Huy
24	Thạc sĩ	Pháp luật về đăng ký đất đai, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình	Chế Thị Bích Thủy	TS. Nguyễn Thị Thủy Hằng
25	Thạc sĩ	Xử lý xấu theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Bắc Quảng Bình	Dương Đình Toàn	TS. Trần Tiến Hải
26	Thạc sĩ	Bảo lãnh thực hiện hợp đồng theo pháp luật Việt Nam	Nguyễn Thị Huyền Trang	TS. Nguyễn Văn Hội
27	Thạc sĩ	Pháp luật về giao đất nông nghiệp, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình	Hà Thị Thùy Trang	TS. Trương Hồng Quang
28	Thạc sĩ	Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, qua thực tiễn tại tỉnh Bình Định	Võ Phước Tân	TS. Hồ Thị Vân Anh
29	Thạc sĩ	Hợp đồng bảo hiểm tàu cá theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Bình Định	Nguyễn Kim Ngôn	TS. Hồ Thị Vân Anh
30	Thạc sĩ	Pháp luật về kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án về hợp đồng tín dụng, qua thực tiễn tại tỉnh Bình Định	Trần Bình Phương	TS. Nguyễn Huỳnh Huyền
31	Thạc sĩ	Pháp luật về du lịch biển, thực tiễn tại tỉnh Bình Định	Nguyễn Văn Sang	TS. Nguyễn Huỳnh Huyền
32	Thạc sĩ	Pháp luật về đầu tư xây dựng, qua thực tiễn tại các doanh nghiệp ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định	Nguyễn Đức Tài	TS. Nguyễn Huỳnh Huyền
33	Thạc sĩ	Pháp luật về các biện pháp bảo đảm thi hành án kinh doanh thương mại, qua thực tiễn tại tỉnh Bình Định	Phạm Minh Cảnh	TS. Hồ Ngọc Hiền
34	Thạc sĩ	Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của thương nhân do hàng hóa có khuyết tật	Trần Thị Phương Thảo	TS. Hồ Ngọc Hiền
35	Thạc sĩ	Pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Lê Quang Dũng	TS. Nguyễn Ngọc Kiên
36	Thạc sĩ	Pháp luật về bảo hiểm y tế tự nguyện, qua thực tiễn tại Thừa Thiên Huế	Phan Nguyễn Thu Hiền	TS. Đinh Thế Hưng
37	Thạc sĩ	Pháp luật về kê biên, bán đấu giá tài sản thế chấp là bất động sản trong hoạt động thu hồi nợ, qua thực tiễn các ngân hàng thương mại ở tỉnh Thừa Thiên Huế	Phan Công Hiền	TS. Hoàng Thị Hải Yến
38	Thạc sĩ	Pháp luật về xử lý chất thải y tế, qua thực tiễn tại các đơn vị y tế tuyến huyện ở tỉnh Thừa Thiên Huế	Hồ Thị Vân Hiếu	TS. Trần Công Dũng
39	Thạc sĩ	Bảo vệ lao động chưa thành niên theo pháp luật lao động Việt Nam	Nguyễn Quốc Bảo Lâm	TS. Trần Tiến Hải
40	Thạc sĩ	Pháp luật về xá lập, quản lý sử dụng nhãn hiệu, chứng nhận, qua nghiên cứu trường hợp nhãn hiệu “Bún bò Huế”	Hồ Thị Ngọc Linh	PGS.TS Đoàn Đức Lương
41	Thạc sĩ	Pháp luật về dịch vụ môi giới bất động sản ở Việt Nam	Giáp Nguyên Lộc	TS. Đặng Trần Thanh Ngọc
42	Thạc sĩ	Pháp luật về cho vay thế chấp bằng quyền sử dụng đất của ngân hàng thương mại, qua thực tiễn tại ngân hàng Đông Á chi nhánh Thừa Thiên Huế	Hoàng Bá Lợi	TS. Nguyễn Ngọc Kiên

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Người thực hiện	Người hướng dẫn
43	Thạc sĩ	Pháp luật về tham gia bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, qua thực tiễn áp dụng tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế	Lê Thị My Ly	TS. Trần Công Dũng
44	Thạc sĩ	Pháp luật về trợ cấp và các biện pháp đối kháng trong thương mại quốc tế	Nguyễn Thị Thu Thủy	TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh
45	Thạc sĩ	Pháp luật Việt Nam về hợp đồng đại lý thương mại trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin	Đặng Ngọc Tuyết Trinh	TS. Nguyễn Thị Châu
46	Thạc sĩ	Pháp luật về lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy qua thực tiễn áp dụng tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	Nguyễn Thị Tường Vân	TS. Nguyễn Thị Thanh Nhân
47	Thạc sĩ	Pháp luật về hợp đồng ủy thác xuất, nhập khẩu hàng hóa, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Trần Việt Quyền	TS. Nguyễn Thị Châu
48	Thạc sĩ	Pháp luật về thế chấp, cầm cố tài sản là tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng, qua thực tiễn tại các ngân hàng thương mại	Phạm Ngọc Hiếu	TS. Lê Thị Nga
49	Thạc sĩ	Các biện pháp bảo đảm trong giao kết và thực hiện hợp đồng xây dựng theo pháp luật Việt Nam	Nguyễn Quang Trung	TS. Lê Thị Thảo
50	Thạc sĩ	Điều kiện về hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam	Đoàn Đức Khánh	TS. Nguyễn Ngọc Kiện
51	Thạc sĩ	Pháp luật về giải quyết tranh chấp đầu tư bằng tòa án ở Việt Nam	Nguyễn Thị Bích Liên	TS. Vũ Thị Hương
52	Thạc sĩ	Pháp luật về thỏa thuận chọn luật áp dụng đối với hợp đồng thương mại quốc tế	Nguyễn Thị Thúy Vân	TS. Vũ Thị Hương
53	Thạc sĩ	Pháp luật về biện pháp bảo lãnh trong bảo đảm thực hiện hợp đồng cho vay, qua thực tiễn của ngân hàng thương mại ở Việt Nam	Đường Văn Cảnh	PGS.TS Ngô Thị Hương
54	Thạc sĩ	Pháp luật về quảng cáo trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam	Phạm Thị Lựu	TS. Lê Thị Phúc
55	Thạc sĩ	Pháp luật giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại	Hồ Văn Minh	TS. Lê Thị Phúc
56	Thạc sĩ	Pháp luật về hợp đồng vận chuyển đa phương thức	Nguyễn Thị Hồng Hải	TS. Trần Việt Long
57	Thạc sĩ	Pháp luật về kinh doanh trực tuyến của doanh nghiệp ở Việt Nam	Nguyễn Thị Hà	TS. Nguyễn Vinh Huy
58	Thạc sĩ	Pháp luật về hòa giải thương mại tại tổ chức hòa giải thương mại	Ngô Thị Nhất Anh	TS. Nguyễn Thị Lê Huyền
59	Thạc sĩ	Pháp luật kiểm tra sau thông quan, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị	Nguyễn Thị Thu Hương	TS. Nguyễn Vinh Huy
60	Thạc sĩ	Pháp luật về chống lán tránh trợ cấp hàng hóa nhập khẩu ở Việt Nam	Hoàng Thị Thúy Vân	TS. Trần Việt Long
61	Thạc sĩ	Pháp luật về kê biên, xử lý tài sản thế chấp là động sản tại ngân hàng thương mại, qua thực tiễn tại Bình Định	Hồ Hồng Vân	TS. Hồ Ngọc Hiền
62	Thạc sĩ	Pháp luật về thuế đối với loại hình kinh doanh trực tuyến	Bùi Văn Hưng	TS. Lê Thị Thảo
63	Thạc sĩ	Pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo ở Việt Nam	Võ Thị Trà My	PGS.TS Nguyễn Duy Phương

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Người thực hiện	Người hướng dẫn
64	Thạc sĩ	Pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Dương Thị Ngọc Hà	TS. Đặng Công Cường
65	Thạc sĩ	Pháp luật về xử lý tài sản trong thi hành án kinh doanh, thương mại, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Lê Ngọc Anh	TS. Trần Việt Long
66	Thạc sĩ	Pháp luật Việt Nam về đầu tư dự án bất động sản, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng	Bùi Quang Cường	TS. Nguyễn Ngọc Thanh Hà
67	Thạc sĩ	Hợp đồng tín dụng cho cá nhân vay phục vụ hoạt động kinh doanh theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Quảng Nam	Nguyễn Hữu Trung	TS. Vũ Anh Tuấn
68	Thạc sĩ	Hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng	Phạm Thanh Tùng	TS. Trần Thị Sáu
69	Thạc sĩ	Pháp luật về ghi nhãn thực phẩm trong hoạt động thương mại, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng	Trần Thị Minh Tâm	TS. Lê Thị Thu Hằng
70	Thạc sĩ	Pháp luật về định giá đất, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng	Nguyễn Thị Minh Thơ	TS. Phan Thị Nhật Tài
71	Thạc sĩ	Pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng	Nguyễn Thị Thanh Huyền	TS. Nguyễn Văn Bường
72	Thạc sĩ	Pháp luật về hợp đồng thương mại vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức	Nguyễn Phan Quỳnh Như	PGS.TS Trần Thị Huệ
73	Thạc sĩ	Pháp luật về bảo lãnh của các chủ thể kinh doanh để bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng	Đình Thế Mạnh	TS. Phan Thị Nhật Tài
74	Thạc sĩ	Tạm đình chỉ và đình chỉ việc giải quyết vụ án kinh doanh, thương mại theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại Gia Lai	Trịnh Thị Ngọc Anh	PGS.TS Nguyễn Văn Cừ
75	Thạc sĩ	Pháp luật về hòa giải trực tuyến tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại tại tổ chức hòa giải thương mại	Nguyễn Thị Thanh Bình	PGS.TS Đoàn Đức Lương
76	Thạc sĩ	Pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, qua thực tiễn tại Tỉnh Gia Lai.	Võ Văn Cường	PGS.TS Ngô Thị Hương
77	Thạc sĩ	Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại Tòa án ở tỉnh Gia Lai	Lê Thị Dung	PGS.TS Nguyễn Văn Cừ
78	Thạc sĩ	Pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin qua nhân hàng hoá tại Việt Nam.	Phạm Thế Điệp	TS. Lê Thị Hải Ngọc
79	Thạc sĩ	Kiểm soát hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh trong hội chợ thương mại theo pháp luật Việt Nam	Hoàng Văn Hạnh	TS. Cao Đình Lành
80	Thạc sĩ	Pháp luật về trách nhiệm của các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực mua bán hàng hóa.	Lê Thị Thảo Hằng	PGS.TS Nguyễn Văn Cừ
81	Thạc sĩ	Áp dụng tập quán trong giải quyết các tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại	Lê Xuân Hoài	TS. Trần Tiến Hải
82	Thạc sĩ	Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn bằng phương thức ngoài Tòa án.	Phạm Hồng Huy	PGS.TS Nguyễn Văn Cừ

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Người thực hiện	Người hướng dẫn
83	Thạc sĩ	Pháp luật về hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai.	Siu Hương	PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
84	Thạc sĩ	Pháp luật về phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp áp dụng thủ tục phá sản.	Huỳnh Thị Liễu	PGS.TS Đoàn Đức Lương
85	Thạc sĩ	Pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của doanh nghiệp	Nguyễn Thành Long	TS. Kim Long Biên
86	Thạc sĩ	Pháp luật về điều kiện kinh doanh thực phẩm, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai.	Trần Thị Trà My	PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
87	Thạc sĩ	Trách nhiệm pháp lý của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo thương mại trực tuyến tại Việt Nam	Vũ Thị Ngân	TS. Đào Mộng Điệp
88	Thạc sĩ	Cho thuê nhà, công trình xây dựng theo pháp luật kinh doanh bất động sản ở Việt Nam	Đỗ Duy Nhật	PGS.TS Trần Thị Huệ
89	Thạc sĩ	Pháp luật về mua bán nợ từ hợp đồng tín dụng của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.	Nguyễn Thị Quỳnh Như	PGS.TS Ngô Thị Hương
90	Thạc sĩ	Pháp luật về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động, qua thực tiễn tại các doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai	Nguyễn Tri Phương	PGS.TS Nguyễn Văn Cừ
91	Thạc sĩ	Pháp luật về hợp đồng nhập khẩu ủy thác trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm.	Tạ Ngọc Sang	PGS.TS Ngô Thị Hương
92	Thạc sĩ	Pháp luật về bồi thường tài sản trên đất, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai.	Lương Thị Thảo	PGS.TS Trần Thị Huệ
93	Thạc sĩ	Pháp luật về hoạt động chuyển đổi loại hình doanh nghiệp	Phan Thị Thy Thy	TS. Kim Long Biên
94	Thạc sĩ	Pháp luật về giao dịch chuyển nhượng ngoại tệ của ngân hàng thương mại, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai	Nguyễn Minh Trung	PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy
95	Thạc sĩ	Pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai	Diệp Công Trường	TS. Lê Thị Hải Ngọc
96	Thạc sĩ	Pháp luật giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại, qua thực tiễn tại Tỉnh Gia Lai.	Đào Anh Tuấn	TS. Trần Tiến Hải
97	Thạc sĩ	Pháp luật về tên thương mại của công ty cổ phần, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai.	Phan Ngọc Tuấn	PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
98	Thạc sĩ	Pháp luật thi hành án dân sự trong việc kê biên, xử lý tài sản thi hành bản án, quyết định của Tòa án về án kinh doanh thương mại, qua thực tiễn tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai	Trần Thị Cẩm Tú	PGS.TS Trần Thị Huệ
99	Thạc sĩ	Pháp luật về thực hiện hợp đồng kinh doanh thương mại trong điều kiện bất khả kháng	Dư Quốc Việt	TS. Lê Thị Phúc
100	Thạc sĩ	Pháp luật bảo vệ quyền của người lao động dân tộc thiểu số, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai	Trịnh Thị Xây	TS. Lê Thị Nga
101	Thạc sĩ	Pháp luật về hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại, qua thực tiễn tỉnh Gia Lai	Nguyễn Thành Duy	PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
102	Thạc sĩ	Pháp luật về hỗ trợ nghề cho phụ nữ dân tộc thiểu số, qua thực tiễn tại tỉnh Đăk Lăk	Bùi Thị Phương Thảo	TS. Lê Thị Nga
103	Thạc sĩ	Pháp luật đầu tư công trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, qua thực tiễn tại thành phố Buôn Ma Thuột,	Nguyễn Thị Phúc	TS. Lê Thị Nga

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Người thực hiện	Người hướng dẫn
		tỉnh Đắk Lắk		
104	Thạc sĩ	Pháp luật về thỏa thuận chọn luật áp dụng đối với hợp đồng thương mại quốc tế	Trần Ánh Hồng	TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh
105	Thạc sĩ	Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất bằng phương thức Tòa án, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai	Nguyễn Thị Phương	PGS.TS Ngô Thị Hương
106	Thạc sĩ	Pháp luật về bảo hộ và khai thác nhãn hiệu đối với nông sản ở Việt Nam	Trần Thị Yến	TS. Lê Thị Thảo
107	Thạc sĩ	Pháp luật về phát triển nhà ở thương mại qua thực tiễn tại tỉnh Khánh Hòa	Trần Vũ Hòa	TS. Hoàng Thị Hải Yến
108	Thạc sĩ	Pháp luật về hiệu lực của thỏa thuận trọng tài	Trần Thị Kim Dung	TS. Vũ Thị Hương
109	Thạc sĩ	Pháp luật về hoạt động kinh doanh dịch vụ trên đài phát thanh truyền hình, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị	Nguyễn Thị Vân Hòa	PGS.TS Nguyễn Duy Phương
110	Thạc sĩ	Pháp luật về thẩm quyền giải quyết vụ án kinh doanh thương mại, qua thực tiễn thực hiện tại Tòa án nhân dân ở tỉnh Quảng Trị	Nguyễn Văn Long	TS. Bùi Thị Huyền
111	Thạc sĩ	Pháp luật về hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.	Nguyễn Duy Bắc	PGS.TS Đoàn Đức Lương
112	Thạc sĩ	Pháp luật về thực hiện hợp đồng kinh doanh thương mại khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản (Hardship) tại Việt Nam.	Lê Khắc Bình	TS. Lê Thị Phúc
113	Thạc sĩ	Pháp luật về định giá quyền sử dụng đất trong thế chấp tài sản để bảo đảm hợp đồng tín dụng, qua thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Lê Phạm Minh Chí	TS. Hoàng Thị Hải Yến
114	Thạc sĩ	Pháp luật về tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước	Lê Khắc Công	TS. Đào Mộng Điệp
115	Thạc sĩ	Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại bằng toà án theo thủ tục rút gọn	Nguyễn Quốc Cường	TS. Hồ Thị Vân Anh
116	Thạc sĩ	Pháp luật về tổ chức hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, qua thực tiễn mô hình liên kết chuỗi giá trị ở Bà Rịa - Vũng Tàu.	Đoàn Minh Hải	PGS.TS Vũ Thị Hải Yến
117	Thạc sĩ	Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.	Huỳnh Thế Hiển	PGS.TS Đoàn Đức Lương
118	Thạc sĩ	Pháp luật về quản trị nội bộ trong công ty quản lý quỹ ở Việt Nam	Nguyễn Chí Linh	PGS.TS Ngô Thị Hương
119	Thạc sĩ	Pháp luật về chống trục lợi bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam.	Trần Thị Kim Linh	TS. Lê Thị Phúc
120	Thạc sĩ	Pháp luật về trao quyền sử dụng đất cho các chủ thể kinh doanh bất động sản ở Việt Nam	Trần Thị Kim Loan	PGS.TS Đoàn Đức Lương
121	Thạc sĩ	Pháp luật về công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.	Trần Văn Lợi	PGS.TS Ngô Thị Hương
122	Thạc sĩ	Pháp luật về đăng ký quyền sử dụng đất, qua thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.	Nguyễn Thị Lý	PGS.TS Hà Thị Mai Hiền
123	Thạc sĩ	Pháp luật về kê biên tài sản của người phải thi hành án	Nguyễn An	TS. Hoàng Thị

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Người thực hiện	Người hướng dẫn
	sĩ	là các dự án kinh doanh bất động sản, qua thực tiễn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Phượng	Hải Yến
124	Thạc sĩ	Pháp luật về đầu tư công, qua thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Nguyễn Minh Tây	PGS.TS Vũ Thị Hải Yến
125	Thạc sĩ	Pháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án.	Trần Tuyết Trinh	PGS.TS Nguyễn Duy Phương
126	Thạc sĩ	Pháp luật về phân lô, tách thửa trong kinh doanh bất động sản, qua thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Bùi Quang Trung	PGS.TS Ngô Thị Hương
127	Thạc sĩ	Pháp luật về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong dự án bất động sản	Trần Tuấn Anh	PGS.TS Đoàn Đức Lương
128	Thạc sĩ	Pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai trong kinh doanh bất động sản trong tổ tụng, qua thực tiễn tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi	Nguyễn Ngọc Duy	TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
129	Thạc sĩ	Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa, qua thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân ở tỉnh Quảng Ngãi	Nguyễn Văn Đô	TS. Lê Hữu Du
130	Thạc sĩ	Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong hoạt động quảng cáo thương mại theo pháp luật Việt Nam	Nguyễn Thị Thu Hiền	TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
131	Thạc sĩ	Pháp luật về quản lý ngân sách địa phương, qua thực tiễn tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi	Nguyễn Hồng Khánh	PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền
132	Thạc sĩ	Pháp luật về phòng ngừa ô nhiễm môi trường nước, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi	Trương Thị Lệ Nguyên	PGS.TS Hà Thị Mai Hiền
133	Thạc sĩ	Bảo hộ quyền của nhà sản xuất ghi âm, ghi hình theo pháp luật Việt Nam	Phạm Hoài Tâm	PGS.TS Vũ Thị Hải Yến
134	Thạc sĩ	Các hình thức khuyến mại theo pháp luật Việt Nam	Nguyễn Thị Thủy Tiên	TS. Trương Hồng Quang
135	Thạc sĩ	Pháp luật về nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối	Nguyễn Đình Minh Thành	PGS.TS Lê Thị Hoài Thu
136	Thạc sĩ	Pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu và dự án đầu tư, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi	Trang Văn Thọ	PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy
137	Thạc sĩ	Pháp luật về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đối với nhà nước, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi	Trương Thị Thy	PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền
138	Thạc sĩ	Bảo hộ và khai thác nhãn hiệu tập thể, qua thực tiễn tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi	Lương Mạnh Cường	TS. Trần Việt Long
139	Thạc sĩ	Pháp luật về giao dịch công chứng hợp đồng ủy quyền trong hoạt động thương mại	Nguyễn Thị Mỹ Dung	PGS TS Phạm Hữu Nghị
140	Thạc sĩ	Pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh rượu, bia, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi.	Kiều Văn Dũng	TS Cao Đình Lành
141	Thạc sĩ	Pháp luật về thanh toán tín dụng chứng từ của ngân hàng thương mại	Lê Quốc Duy	PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy
142	Thạc sĩ	Pháp luật về thuế đối với hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, qua thực tiễn tại	Tôn Nữ Phước Duyên	TS. Nguyễn Thị Lê Huyền

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Người thực hiện	Người hướng dẫn
		tỉnh Quảng Ngãi		
143	Thạc sĩ	Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại tại tòa án cấp sơ thẩm, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi	Đình Văn Dương	TS. Lê Hữu Du
144	Thạc sĩ	Pháp luật về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất từ thực tiễn cục hải quan tỉnh Quảng Ngãi	Đoàn Mậu Huân	PGS. TS Nguyễn Thị Thương Huyền
145	Thạc sĩ	Pháp luật về công chứng các hợp đồng trong lĩnh vực nhà ở và quyền sử dụng đất, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi.	Võ Tấn Huy	TS. Phan Đăng Hải
146	Thạc sĩ	Pháp luật về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi.	Phan Thị Bích Huy	PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy
147	Thạc sĩ	Pháp luật kinh doanh dịch vụ quản lý chất thải nguy hại, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi	Nguyễn Thị Thúy Huỳnh	PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy
148	Thạc sĩ	Pháp luật về quản lý ngân sách địa phương, qua thực tiễn tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi	Nguyễn Kha	TS. Phan Đăng Hải
149	Thạc sĩ	Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm, qua thực tiễn tại các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	Võ Duy Khải	TS. Phan Đăng Hải
150	Thạc sĩ	Thanh tra thuế đối với hàng hóa nhập khẩu theo pháp luật từ thực tiễn tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi	Lê Thị Mỹ Loan	PGS. TS Nguyễn Thị Thương Huyền
151	Thạc sĩ	Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa ở Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi	Nguyễn Khoa Ly	TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
152	Thạc sĩ	Pháp luật về quản lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, qua thực tiễn tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi	Hoàng Thị Tuyết Mai	PGS. TS Nguyễn Thị Thương Huyền
153	Thạc sĩ	Pháp luật về cân bằng lợi ích trong bảo hộ sáng chế dược phẩm tại Việt Nam	Nguyễn Hàn My	PGS.TS Vũ Thị Hải Yến
154	Thạc sĩ	Hợp đồng tư vấn xây dựng qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi	Lê Thị Na Na	PGS.TS Phạm Hữu Nghị
155	Thạc sĩ	Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, qua thực tiễn tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.	Trịnh Lương Sơn	PGS. TS Nguyễn Thị Thương Huyền
156	Thạc sĩ	Pháp luật về hoạt động dịch vụ lữ hành, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi	Lê Công Tuấn	TS. Phan Đăng Hải
157	Thạc sĩ	Pháp luật về hoạt động kinh doanh bất động sản Condotel	Lê Đình Từ	PGS.TS Phạm Hữu Nghị
158	Thạc sĩ	Pháp luật về kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức	Nguyễn Thị Bích Thuận	PGS. TS Nguyễn Thị Thương Huyền
159	Thạc sĩ	Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi	Huỳnh Thị Thu Thùy	PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy
160	Thạc sĩ	Pháp luật về hợp đồng dịch vụ lưu trú, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi.	Nguyễn Thị Diễm Trang	PGS TS Phạm Hữu Nghị

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Người thực hiện	Người hướng dẫn
161	Thạc sĩ	Pháp luật thương mại về hoạt động quảng cáo khuyến mại	Lê Văn Vin	TS Nguyễn Thị Thúy Hằng
162	Thạc sĩ	Pháp luật về giao đất tại Việt Nam	Lê Quốc Vũ	TS. Hồ Thị Vân Anh
163	Thạc sĩ	Pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong lĩnh vực tín dụng theo pháp luật Việt Nam.	Trần Mạnh Toàn	PGS.TS Nguyễn Duy Phương
164	Thạc sĩ	Pháp luật về thuế tài nguyên, qua thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Nguyễn Thị Xuân Hiền	TS. Lê Thị Thảo
165	Thạc sĩ	Pháp luật về xử lý vi phạm hành vi gây ô nhiễm môi trường của các chủ thể kinh doanh hải sản, qua thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Nguyễn Thu Huệ	PGS.TS Nguyễn Ngọc Kiện
166	Thạc sĩ	Pháp luật về sử dụng lao động nữ theo Bộ Luật lao động năm 2019, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.	Trần Thị Kim Yên	PGS.TS Trần Thị Huệ
167	Thạc sĩ	Pháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em cơ hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam	Phạm Thị Hồng Quyên	PGS.TS Nguyễn Duy Phương
168	Thạc sĩ	Trợ cấp thất nghiệp cho người lao động theo pháp luật Việt Nam trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, qua thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.	Lê Thị Diệu	TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
169	Thạc sĩ	Pháp luật lao động về tiền lương doanh nghiệp, qua thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.	Nguyễn Thị Mai Duyên	TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
170	Thạc sĩ	Pháp luật về Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng tòa án theo thủ tục rút gọn	Trương Văn Tâm	TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
171	Thạc sĩ	Thực tiễn áp dụng pháp luật về an toàn thực phẩm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Nguyễn Thanh Hùng	TS. Nguyễn Thị Lê Huyền
172	Thạc sĩ	Thi hành án đối với tranh chấp hợp đồng tín dụng theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại Bà Rịa - Vũng Tàu	Nguyễn Thị Thu Phương	PGS.TS Nguyễn Ngọc Kiện
173	Thạc sĩ	Pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng lao động trong lĩnh vực việc làm và tiền lương trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, qua thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.	Nguyễn Thị Bích Châu	TS. Nguyễn Thị Lê Huyền
174	Thạc sĩ	Pháp luật về đấu thầu xây lắp qua thực tiễn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Trần Văn Út	TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
175	Thạc sĩ	Pháp luật về xử lý vi phạm tổ chức kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, qua thực tiễn tại tỉnh Kon Tum	Trần Thanh Quang	PGS.TS Nguyễn Duy Phương
176	Thạc sĩ	Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp.	Đình Công Phúc	PGS.TS Nguyễn Duy Phương
177	Thạc sĩ	Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin của người sử dụng đất trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản, qua thực tiễn tại tỉnh Kon Tum	Nguyễn Anh Nghĩa	TS. Đào Mộng Điệp
178	Thạc sĩ	Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản.	Đậu Thị Thanh Hoa	TS. Đình Thế Hưng
179	Thạc sĩ	Pháp luật về bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên, qua thực tiễn tại tỉnh Kon Tum.	Y Đàn	PGS.TS Đoàn Đức Lương
180	Thạc sĩ	Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực đấu thầu, qua thực tiễn tại tỉnh Kon Tum.	Nguyễn Đình Dũng	PGS.TS Nguyễn Ngọc Kiện

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Người thực hiện	Người hướng dẫn
181	Thạc sĩ	Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại ở Việt Nam.	Trần Lan Phương	PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
182	Thạc sĩ	Pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai	Ngô Mạnh Chung	PGS.TS Phạm Hữu Nghị
183	Thạc sĩ	Pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách trong lĩnh vực quốc phòng, qua thực tiễn tại Cục Hậu cần - Quân khu 5	Nguyễn Lý Thành Tài	TS. Lê Thị Thảo
184	Thạc sĩ	Pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.	Nguyễn Văn Đạt	PGS.TS Bành Quốc Tuấn
185	Thạc sĩ	Pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán, qua thực tiễn tại Tỉnh Đắk Lắk.	Trần Nhật Duy	PGS.TS Bành Quốc Tuấn
186	Thạc sĩ	Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy điện, qua thực tiễn tại Tỉnh Đắk Lắk.	Ngô Đoàn Viết Huy	TS. Trần Văn Duy
187	Thạc sĩ	Pháp luật về minh bạch trong tiếp cận thông tin về đất đai, qua thực tiễn tại Tỉnh Gia Lai.	Trảo An Nghĩa	TS. Trần Văn Duy
188	Thạc sĩ	Tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản và sự nội luật hóa trong pháp luật Việt Nam	Nguyễn Thị Diệu	TS. Trần Văn Duy
189	Thạc sĩ	Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, qua thực tiễn tại tỉnh Khánh Hòa	Lê Quý Tân	TS. Nguyễn Sơn Hà
190	Thạc sĩ	Pháp luật về bồi thường thiệt hại phát sinh từ hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng	Nguyễn Thái Hiếu Kiên	PGS.TS Đoàn Đức Lương
191	Thạc sĩ	Pháp luật về điều kiện giao dịch chung trong hợp đồng bảo hiểm tài sản	Trần Thị Khánh Huyền	PGS.TS Đoàn Đức Lương
192	Thạc sĩ	Pháp luật về quản lý thuế nhập khẩu trong các dự án đầu tư	Phan Văn Hóa	PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền
193	Thạc sĩ	Bảo vệ quyền của khách hàng trong hợp đồng mua bán nhà ở xã hội	Lê Minh Châu	TS. Nguyễn Thị Bình
194	Thạc sĩ	Pháp luật về trách nhiệm pháp lý của công chứng viên trong các giao dịch quyền sử dụng đất, qua thực tiễn tỉnh Quảng Trị.	Hoàng Lê Phương Thanh	TS. Nguyễn Thị Bình
195	Thạc sĩ	Pháp luật về quản trị công ty cổ phần theo mô hình có ban kiểm soát	Phan Anh Tuấn	TS. Đào Mộng Điệp
196	Thạc sĩ	Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm để thực hiện hợp đồng tín dụng khi bên bảo đảm là cá nhân chết hoặc pháp nhân bị tuyên bố phá sản, qua thực tiễn tại Ngân hàng BIDV tỉnh Quảng Trị	Phan Thị Anh Xuân	TS. Hoàng Thị Hải Yến
197	Thạc sĩ	Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bưu chính tại Việt Nam.	Lê Thị Hồng Thiện	TS. Lê Thị Hải Ngọc
198	Thạc sĩ	Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng không tại Việt Nam.	Lê Khánh Linh	TS. Lê Thị Hải Ngọc
199	Thạc sĩ	Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.	Tạ Thị Phương Thảo	TS. Lê Thị Hải Ngọc
200	Thạc sĩ	Pháp luật về tự chủ tài chính trong bệnh viện công lập, qua thực tiễn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.	Nguyễn Hữu Phúc	TS. Nguyễn Thị Châu

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Người thực hiện	Người hướng dẫn
201	Thạc sĩ	Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam.	Ngô Quang Tuấn	TS. Lê Thị Hải Ngọc
202	Thạc sĩ	Pháp luật về hòa giải thương mại trong giải quyết tranh chấp giữa thương nhân và người tiêu dùng	Trần Thị Diệu Hằng	TS. Dương Quỳnh Hoa
203	Thạc sĩ	Góp vốn kinh doanh bằng quyền sở hữu công nghiệp là nhãn hiệu.	Nguyễn Minh Diệp	PGS.TS Đoàn Đức Lương
204	Thạc sĩ	Pháp luật về sử dụng vốn của các ngân hàng thương mại.	Phạm Ngọc Thạch	PGS.TS Đoàn Đức Lương
205	Thạc sĩ	Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường của chủ thể kinh doanh, qua thực tiễn tại tỉnh Bình Định	Lê Trần Huân	PGS.TS Đoàn Đức Lương
206	Thạc sĩ	Pháp luật về kê biên, xử lý tài sản là bất động sản đảm bảo thi hành án kinh doanh thương mại, qua thực tiễn tại tỉnh Bình Định	Nguyễn Thị Hiền Linh	PGS.TS Đoàn Đức Lương
207	Thạc sĩ	Pháp luật về xác định giá đất khi Nhà nước thu hồi đất trong các dự án phát triển kinh tế xã hội, qua thực tiễn tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.	Huỳnh Thị Sen	PGS.TS Đoàn Đức Lương
208	Thạc sĩ	Pháp luật Việt Nam về hoạt động đầu tư ra nước ngoài hiện nay.	Nguyễn Đình Lương	PGS.TS Nguyễn Ngọc Kiên
209	Thạc sĩ	Pháp luật về cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, qua thực tiễn tại tỉnh Bình Định	Nguyễn Hùng Nhân	TS. Hà Ngọc Anh
210	Thạc sĩ	Pháp luật về cạnh tranh trong bảo hiểm phi nhân thọ	Huỳnh Đăng Khoa	TS. Lê Thị Phúc
211	Thạc sĩ	Pháp luật về trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam.	Nguyễn Thanh Thuận	TS. Trần Việt Long
212	Thạc sĩ	Pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình sử dụng đất, qua thực tiễn tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.	Mai Thị Mỹ Hạnh	TS. Vũ Anh Tuấn
213	Thạc sĩ	Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất, qua thực tiễn tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.	Phạm Thị Minh Thoa	TS. Vũ Anh Tuấn
214	Thạc sĩ	Pháp luật về tách thửa đất phi nông nghiệp, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai	Phạm Thị Ngọc Yến	PGS.TS Ngô Thị Hương
215	Thạc sĩ	Pháp luật về trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu của các dự án đầu tư, qua thực tiễn tại Cục Hải quan Gia Lai và Kon Tum.	Huỳnh Ngọc Tú	PGS.TS Trần Thị Huệ
216	Thạc sĩ	Pháp luật về quyền sử dụng đất của các tổ chức kinh tế, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai.	Diệp Bảo Kiệt	PGS.TS Ngô Thị Hương
217	Thạc sĩ	Pháp luật về hoạt động dịch vụ thẻ tín dụng tại các ngân hàng thương mại, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai.	Trần Thị Ngọc Hà	PGS.TS Ngô Thị Hương
218	Thạc sĩ	Pháp luật về hợp đồng nhập khẩu đầu tư đối với các dự án điện gió, qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai.	Võ Thị Nga	PGS.TS Trần Thị Huệ
219	Thạc sĩ	Pháp luật về bảo trợ xã hội, qua thực tiễn tại Huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.	Lê Văn Thịnh	PGS.TS Trần Thị Huệ
220	Thạc sĩ	Pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu qua thực tiễn tại tỉnh Gia Lai	Phạm Ngọc Sơn	PGS.TS Ngô Thị Hương

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Người thực hiện	Người hướng dẫn
221	Thạc sĩ	Pháp luật về bảo hộ đầu tư ở Việt Nam	Phạm Quý Tuấn	TS. Trần Việt Tuấn
222	Thạc sĩ	Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc trong môi trường Internet ở Việt Nam.	Phan Đình Cảnh	TS. Đào Mộng Điệp
223	Thạc sĩ	Pháp luật về kiểm soát suy thoái nguồn lợi thủy sản, qua thực tiễn tại Tỉnh Quảng Bình.	Nguyễn Công Diễn	PGS.TS Ngô Thị Hương
224	Thạc sĩ	Pháp luật về điều kiện giải ngân trong hợp đồng tín dụng, qua thực tiễn tỉnh Quảng Bình.	Nguyễn Hoàng Đan	PGS.TS Phạm Hữu Nghị
225	Thạc sĩ	Pháp luật về đình công trong quan hệ lao động, qua thực tiễn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.	Đinh Thị Chiến	PGS.TS Ngô Thị Hương
226	Thạc sĩ	Pháp luật về kiểm soát hành vi ấn định giá nhằm hạn chế cạnh tranh.	Trần Thượng Hải	PGS.TS Phạm Hữu Nghị
227	Thạc sĩ	Pháp luật về phát hành trái phiếu của ngân hàng thương mại.	Thái Hồng Diễm Hạnh	PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy
228	Thạc sĩ	Pháp luật về quảng cáo trên mạng xã hội YouTube.	Đoàn Ngọc Hoàng Anh	TS. Nguyễn Sơn Hà
229	Thạc sĩ	Pháp luật về khai thác đá xây dựng, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình.	Võ Thị Nhân	TS. Trần Việt Long
230	Thạc sĩ	Pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp ở Việt Nam.	Trần Thị Thu Hiền	PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy
231	Thạc sĩ	Pháp luật về hoạt động kinh doanh ví điện tử ở Việt Nam.	Nguyễn Thành Huế	TS. Lê Văn Đức
232	Thạc sĩ	Pháp luật Việt Nam về đăng ký biện pháp bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình.	Đặng Thị Mỹ Lệ	TS. Hoàng Thị Hải Yến
233	Thạc sĩ	Pháp luật về trách nhiệm khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, qua thực tiễn các khu công nghiệp tại Quảng Bình.	Hoàng Thị Bích Liên	TS. Trần Công Dũng
234	Thạc sĩ	Pháp luật về kiểm soát an toàn đối với hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại.	Võ Thị Hoàng Mai	TS. Đào Mộng Điệp
235	Thạc sĩ	Pháp luật về thỏa thuận độc quyền trong hợp đồng nhượng quyền thương mại.	Nguyễn Tường Vy	PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy
236	Thạc sĩ	Pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam	Phạm Xuân Phi	TS. Lê Thị Thảo
237	Thạc sĩ	Pháp luật về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.	Nguyễn Thị Minh Tuệ	PGS.TS Phạm Hữu Nghị
238	Thạc sĩ	Pháp luật giải quyết tranh chấp tên miền ở Việt Nam.	Trần Thảo Nguyên	PGS.TS Nguyễn Thị Huệ
239	Thạc sĩ	Pháp luật về quỹ bảo hiểm thất nghiệp, qua thực tiễn tại Quảng Bình.	Đỗ Thị Kiều Nhi	TS. Lê Văn Đức
240	Thạc sĩ	Pháp luật về tổ chức tín dụng là hợp tác xã.	Đoàn Công Tuấn	TS. Đào Mộng Điệp
241	Thạc sĩ	Pháp luật về kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài tại Việt Nam.	Nguyễn Thị Diệu Thư	TS. Lê Văn Đức

Stt	Trình độ đào tạo	Tên đề tài	Người thực hiện	Người hướng dẫn
242	Thạc sĩ	Pháp luật về hợp đồng mua bán thiết bị y tế, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình.	Phạm Thị Hải Yến	PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy
243	Thạc sĩ	Pháp luật về khuyến khích đầu tư đối với các dự án đầu tư tại khu kinh tế, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình.	Hoàng Ngọc Tuấn	TS. Nguyễn Sơn Hà
244	Thạc sĩ	Kiểm soát hoạt động tổ chức và tham gia hội chợ thương mại của thương nhân theo pháp luật Việt Nam.	Nguyễn Kiều Trang	TS. Nguyễn Sơn Hà
245	Thạc sĩ	Pháp luật về cầm cố giấy tờ có giá để bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng thương mại, qua thực tiễn tại các khu công nghiệp tại Quảng Bình	Phạm Diệu Linh	PGS.TS Nguyễn Duy Phương
246	Thạc sĩ	Pháp luật về kinh doanh nhà ở thương mại, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình	Nguyễn Thị Thanh Hằng	PGS.TS Nguyễn Duy Phương
247	Thạc sĩ	Pháp luật về giám sát hạn mức sử dụng đất nông nghiệp, qua thực tiễn tại thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Nguyễn Thanh Bình	TS. Đặng Công Cường
248	Thạc sĩ	Pháp luật về hiệu lực đối kháng của biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng kinh doanh bất động sản.	Thái Đức Thiện	TS. Đào Mộng Điệp
249	Thạc sĩ	Pháp luật về hoạt động công chứng các giao dịch về bất động sản, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi	Lê Mai Anh Thu	TS. Trần Việt Long
250	Thạc sĩ	Pháp luật về kinh doanh bất động sản phục vụ du lịch ở Việt Nam	Trần Thị Phương Hồng	TS. Cao Đình Lành
251	Thạc sĩ	Thẩm quyền giải quyết tranh chấp giao dịch thương mại điện tử bằng Tòa án theo pháp luật Việt Nam, dưới góc độ so sánh với pháp luật Hoa Kỳ	Lê Thị Trang	TS. Cao Đình Lành

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

STT	Tên đơn vị đặt hàng đào tạo	Số lượng	Năm đào tạo	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Kết quả đào tạo
1.	Viện đào tạo nhân lực Việt Nam	15	2022	ĐT ngắn hạn	Lớp đào tạo nghề Môi giới bất động sản	Đơn vị liên kết cấp Giấy Chứng nhận
2.	Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế	40	2022	ĐT ngắn hạn	Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng thương lượng tiền lương	Chứng nhận
3.	Viện đào tạo nhân lực Việt Nam	5	2022	ĐT ngắn hạn	Lớp đào tạo nghề Môi giới bất động sản	Đơn vị liên kết cấp Giấy Chứng nhận
4.	Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Đăk Rláp, Đăk Nông	206	2022	ĐT ngắn hạn	Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý và giáo viên	Chứng nhận
5.	Học viện Tư pháp	67	2022	ĐT ngắn hạn	Lớp đào tạo nghề Công chứng	Chứng chỉ

STT	Tên đơn vị đặt hàng đào tạo	Số lượng	Năm đào tạo	Trình độ đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Kết quả đào tạo
6.	Học viện Tư pháp	61	2022	ĐT ngắn hạn	Lớp đào tạo nghề Luật sư	Chứng chỉ
7.	Trường Đại học Luật, Đại học Huế	18	2023	ĐT ngắn hạn	Lớp kỹ năng sinh viên	Chứng nhận

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

STT	Tên chủ đề Hội nghị, Hội thảo khoa học	Thời gian tổ chức	Địa điểm tổ chức	Số lượng Đại biểu tham dự
1	Hội thảo khoa học "Khuôn khổ pháp luật và công tác phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã tại Việt Nam"	30/3/2022	Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Tổ chức Wildlife Conservation Society phối hợp tổ chức.	100
2	Hội nghị Khoa học sinh viên: “Sinh viên luật và quyền sở hữu trí tuệ - Đổi mới sáng tạo và thách thức pháp lý phi truyền thống”.	24/04/2022	Khoa luật Dân sự, Trường Đại học Luật, Đại học Huế	100
3	Hội thảo khoa học Quốc gia Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn	19/05/2022	Trường Đại học Luật, Đại học Huế & Viện Nhà nước & Pháp luật, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam	100
4	Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: "Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tư pháp hình sự hiện nay - Lý luận và thực tiễn"	09,10/06/2022	Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Tula, Liên Bang Nga.	150
5	Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Định hướng nghề nghiệp khi là sinh viên ngành Luật”	07/2022	Khoa Luật Hình sự Trường Đại học Luật, Đại học Huế	100
6	Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến tội phạm và cấu thành tội phạm trong thời đại công nghệ 4.0”	07/2022	Khoa Luật Hình sự Trường Đại học Luật, Đại học Huế	100
7	Hội thảo khoa học Quốc gia “Xác lập, quản lý và khai thác tài sản trí tuệ mang tên địa danh để phát triển kinh tế - xã hội địa phương ở Việt Nam”	24/07/2022	Trường Đại học Luật, Đại học Huế	100
8	Hội thảo khoa học Quốc tế “Pháp điển hoá pháp luật dân sự ở Châu á: Thành tựu và thách thức”	16/09/2022	Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trung Nam, Trung Quốc	200

STT	Tên chủ đề Hội nghị, Hội thảo khoa học	Thời gian tổ chức	Địa điểm tổ chức	Số lượng Đại biểu tham dự
9	Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Pháp luật Việt Nam về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”	19/10/2022	Khoa Luật Kinh tế Trường Đại học Luật, Đại học Huế	100
10	Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Một số vấn đề pháp lý Việt Nam trong tiến trình hội nhập”	10/2022	Khoa Luật Dân sự Trường Đại học Luật, Đại học Huế	100
11	Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Tội phạm hoá trong Luật Hình sự Việt Nam và thực tiễn định tội danh”	11/2022	Khoa Luật Hình sự Trường Đại học Luật, Đại học Huế	100
12	Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Thực thi các cam kết quốc tế trong bối cảnh hội nhập – Thực tiễn tại Việt Nam”	11/2022	Khoa Luật Quốc tế Trường Đại học Luật, Đại học Huế	100
13	Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Việt Nam với việc tham gia và thực thi các thoả thuận quốc tế”	11/2022	Khoa Luật Quốc tế Trường Đại học Luật, Đại học Huế	100
14	Toạ đàm chuyên đề “Pháp luật và kinh doanh các thị trường đổi mới”	09/11/2022	Khoa Luật Kinh tế Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Trường ĐH Luật Bang Tashkent, Uzbekistan	100
15	Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật kinh tế ở Việt Nam trong bối cảnh thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”	15/12/2022	Khoa Luật Kinh tế Trường Đại học Luật, Đại học Huế	100
16	Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại dân sự và kinh doanh thương mại”	12/2022	Khoa Luật Dân sự Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Công ty Luật FDEVN	100
17	Ứng dụng phương pháp blended learning trong đào tạo luật đáp ứng bối cảnh chuyển đổi số	12/2022	Trung tâm Thực hành Luật & Khởi nghiệp Trường Đại học Luật, Đại học Huế	100
18	Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề ““Xây dựng nguồn học liệu mở đối với việc dạy và học Học phần Lịch sử Nhà nước và pháp luật”	10/01/2023	Khoa Luật Hành chính Trường Đại học Luật, Đại học Huế	100
19	Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề: “Kinh doanh và phòng ngừa rủi ro-Góc nhìn pháp lý”	25/04/2023	Trường Đại học Luật, Đại học Huế Và Trường Đại học Toulouse 1, Pháp	200
20	Hội nghị khoa học sinh viên với chủ đề “Đào tạo luật và nghề luật trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo”	18/05/2023	Khoa Luật Hành chính Trường Đại học Luật, Đại học Huế	100

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn:

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
1	Pháp luật Việt Nam về kinh doanh bất động sản đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài	Nguyễn NgọcHuy	Đơn vị thực hiện	2022	80	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh viên
2	Pháp luật về tình trạng khẩn cấp, qua thực tiễn phòng chống dịch COVID-19 ở một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam	Hoàng Thị ÁiQuỳnh	Đơn vị thực hiện	2022	80	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh viên
3	Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong luật hình sự Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Dương Thị Cẩm Nhung	Đơn vị thực hiện	2022	80	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh viên
4	Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, qua thực tiễn tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng	Hoàng Anh Tuấn	Đơn vị thực hiện	2022	80	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh viên
5	Pháp luật về bảo hộ và khai thác nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp mang tên địa danh, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Nguyễn Văn Sơn	Đơn vị thực hiện	2022	80	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh viên
6	Pháp luật Việt Nam về hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Nguyễn Thanh Tùng	Đơn vị thực hiện	2022	80	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh viên
7	Tội phạm mạng trong pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức của an ninh phi truyền thống	Nguyễn Thị Bình	Đơn vị thực hiện	2022	120	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh viên
8	Thực tiễn áp dụng chương trình REDD+ trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế	Phan Anh Thư	Đơn vị thực hiện	2022	120	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh viên
9	Xây dựng mô hình dự báo hành vi cá nhân vi phạm pháp luật thông qua tính cách trên một số nhóm đối tượng tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Nguyễn Hồng Sơn	Đơn vị thực hiện	2022	160	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh viên
10	Thực hiện hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh thương mại qua nghiên cứu ảnh hưởng của đại	Lê Thị Phúc	Đơn vị thực hiện	2022	80	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	dịch COVID- 19 ở Việt Nam					viên
11	Thiết kế, thử nghiệm phần mềm quản lý minh chứng trực tuyến phục vụ hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục	Huỳnh Tây	Đơn vị thực hiện	2022	120	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh viên
12	Nghiên cứu đăng ký bảo hộ, quản lý nhãn hiệu tập thể mang yếu tố địa danh ở tỉnh Quảng Ngãi	Đoàn Đức Lương	Đơn vị thực hiện	2022	240	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh viên
13	Nghiên cứu biên soạn tài liệu và giảng dạy thử nghiệm học phần “Tur vản và giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài”	TS. Vũ Thị Hương TS. Cao Đình Lành ThS. Hồ Minh Thành ThS. Hoàng Thảo Anh ThS. Đỗ Thị Diên	Đơn vị thực hiện	2022	40	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh viên
14	Nghiên cứu biên soạn tài liệu và giảng dạy thử nghiệm học phần “Quyền con người trong pháp luật dân sự”	TS. Nguyễn Thị Lê Huyền TS. Hoàng Thị Hải Yến TS. Hồ Thị Vân Anh TS. Lê Thị Giang ThS. Phan Thị Hồng CN. Nguyễn Lê Đức	Đơn vị thực hiện	2022	40	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh viên
15	Nghiên cứu biên soạn tài liệu “Kỹ năng tư duy phân biện trong lĩnh vực pháp luật”	PGS.TS. Lê Thanh Sơn ThS. Phan Đình Minh ThS. Lê Hồng Sơn	Đơn vị thực hiện	2022	70	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh viên
16	Nghiên cứu biên soạn tài liệu và tập huấn sử dụng “Nghề luật và phương pháp học Luật”	TS. Lê Thị Thảo TS. Lê Thị Nga TS. Đào Mộng Điệp ThS. Trần Cao Thành	Đơn vị thực hiện	2022	70	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh viên
17	Kiểm soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành - Thực trạng và giải pháp	ThS. Nguyễn Thị Phi Yến ThS. Bùi Thị Thuận Ánh ThS. Nguyễn Hoàng Linh Chi	Đơn vị thực hiện	2022	30	Làm tài liệu cho giảng dạy và học tập của sinh viên
18	Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Luật, Đại học Huế giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2040	PGS.TS. Đoàn Đức Lương PGS.TS. Nguyễn Duy Phương ThS. Nguyễn Văn Kiệm TS. Nguyễn Hồng Sơn ThS. Nguyễn Tài Năng TS. Cao Đình Lành TS. Trần Viết Long TS. Nguyễn Sơn Hà ThS. Ngô Minh Tiến	Đơn vị thực hiện	2022	300	Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật, Đại học Huế giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2040
19	Nghiên cứu các giải pháp xây	TS. Trần Viết Long	Đơn vị thực	2022	100	Dự thảo về các

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	dựng chiến lược đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng giai đoạn 2023-2030	ThS. Nguyễn Tài Năng ThS. Nguyễn Văn Kiệm ThS. Đoàn Đức Hiếu ThS. Trần Cao Thành ThS. Nguyễn Xuân Hường CN. Đoàn Mai Thủy Quyên	hiện			giải pháp xây dựng chiến lược đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng giai đoạn 2023-2030
20	Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện quyết định, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị phù hợp với pháp luật và quy chế tổ chức hoạt động của Trường	TS. Nguyễn Sơn Hà ThS. Nguyễn Văn Kiệm ThS. Nguyễn Tài Năng TS. Cao Đình Lành TS. Trần Việt Long TS. Lê Thị Thảo ThS. Nguyễn Trung Kiên ThS. Ngô Minh Tiến CN. Đào Anh Phương CN. Hà Thái Sơn	Đơn vị thực hiện	2022	100	Dự thảo quy định, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế
21	Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược phát triển cơ sở vật chất giai đoạn 2023-2027 và tầm nhìn đến năm 2035 của Trường Đại học Luật, Đại học Huế	ThS. Nguyễn Văn Kiệm ThS. Nguyễn Tài Năng TS. Trần Việt Long ThS. Đoàn Đức Hiếu ThS. Ngô Phước Long ThS. Phạm Văn Chức CN. Hồ Thị Thanh Tuyền	Đơn vị thực hiện	2022	70	Dự thảo quy định quản lý và sử dụng tài sản công
22	Nghiên cứu xây dựng quy chế tài chính của Trường Đại học Luật, Đại học Huế theo yêu cầu tại Quyết định số 399/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022	ThS. Nguyễn Tài Năng ThS. Lê Văn Bình ThS. Nguyễn Văn Kiệm TS. Nguyễn Sơn Hà TS. Trần Việt Long ThS. Phạm Văn Chức	Đơn vị thực hiện	2022	200	Dự thảo về quy chế tài chính của Trường Đại học Luật, Đại học Huế
23	Xây dựng dữ liệu điện tử về giảng viên thỉnh giảng và quy định về giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế	ThS. Lê Văn Anh CN. Đỗ Phan Nguyên Phương	Đơn vị thực hiện	2022	50	Quy định và dữ liệu điện tử về giảng viên thỉnh giảng
24	Hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Luật, Đại học Huế	ThS. Trần Thị Xuân Hồng TS. Nguyễn Sơn Hà ThS. Lê Phước Sơn ThS. Huỳnh Tây	Đơn vị thực hiện	2022	50	Hệ thống văn bản về công tác Bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Luật, Đại

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
						học Huế
25	Nghiên cứu xây dựng kế hoạch chiến lược bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Luật, Đại học Huế giai đoạn 2023-2027	ThS. Lê Phước Sơn PGS.TS. Lê Văn Anh ThS. Huỳnh Tây	Đơn vị thực hiện	2022	50	Kế hoạch chiến lược bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Luật, Đại học Huế giai đoạn 2023-2027
26	Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy định tiêu chí đánh giá năng lực đội ngũ công tác phục vụ và hỗ trợ	CN. Nguyễn Hữu Hoà CN. Huỳnh Thế Lưu ThS. Huỳnh Tây CN. Nguyễn Thị Hiền	Đơn vị thực hiện	2022	50	Dự thảo về tiêu chí đánh giá năng lực đội ngũ công tác phục vụ và hỗ trợ tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế
27	Xây dựng bộ dữ liệu nghiên cứu khoa học giai đoạn 2019-2022 và giải pháp xây dựng hệ thống dữ liệu nghiên cứu khoa học điện tử	ThS. Hồ Nguyễn Thảo Nguyên ThS. Hồ Thị Phượng ThS. Huỳnh Tây ThS. Lê Phước Sơn CN Hoàng Minh Huân	Đơn vị thực hiện	2022	50	Bộ dữ liệu nghiên cứu khoa học giai đoạn 2019-2022
28	Ứng dụng công nghệ mã QR hỗ trợ xem nội dung toàn văn trên thiết bị di động tại Thư viện Trường Đại học Luật	ThS. Ngô Minh Tiến ThS. Nguyễn Long CN. Võ Thị Yến Mai	Đơn vị thực hiện	2022	50	Dự thảo về ứng dụng công nghệ mã QR hỗ trợ xem nội dung toàn văn trên thiết bị di động tại Thư viện Trường Đại học Luật
29	Cập nhật và hướng dẫn khai thác nguồn tài liệu số hóa giai đoạn 2019-2022	ThS. Lê Thị Hồng Mỹ ThS. Trần Thị Tuyết Nga CN. Võ Thị Yến Mai	Đơn vị thực hiện	2022	50	Bản dự thảo hướng dẫn khai thác nguồn tài liệu số hóa giai đoạn 2019-2022
30	Nghiên cứu xây dựng phương án tiền lương, thu nhập theo hiệu quả công việc trong điều kiện tự chủ tài chính tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế	ThS. Dương Thị Thanh Nga ThS. Lê Văn Bình ThS. Phạm Văn Chức ThS. Ngô Phước Long CN. Đặng Thị Duyên CN. Nguyễn Thị Kim Ngân	Đơn vị thực hiện	2022	50	Dự thảo tiêu chí chi tiền lương, tiền công cho viên chức, người lao động có thể áp dụng vào năm 2023
31	Xây dựng quy trình thu học phí tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế	ThS. Nguyễn Thị Mai Phương ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoa ThS. Phạm Thị Như	Đơn vị thực hiện	2022	50	Bản thảo quy trình thu học phí tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
		Hiền ThS. Dương Thị Thanh Nga ThS. Lê Phước Sơn CN. Nguyễn Thị Kim Ngân				
32	Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy định về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế	ThS. Ngô Phước Long ThS. Nguyễn Văn Kiệm CN. Lò Văn Linh	Đơn vị thực hiện	2022	50	Dự thảo quy định về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế
33	Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy định về quản trị môi trường, sức khỏe, an toàn và khả năng tiếp cận của người có nhu cầu đặc biệt	ThS. Đoàn Đức Hiếu PGS.TS. Đoàn Đức Lương PGS.TS. Nguyễn Duy Phương ThS. Nguyễn Văn Kiệm TS. Nguyễn Hồng Sơn ThS. Nguyễn Tài Năng CN. Nguyễn Thị Thùy Dương	Đơn vị thực hiện	2022	50	Dự thảo quy định về quản trị môi trường, sức khỏe, an toàn và khả năng tiếp cận của người có nhu cầu đặc biệt tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế
34	Xây dựng bộ dữ liệu cựu người học giai đoạn 2018-2021 và triển khai phương thức kết nối trực tuyến	ThS. Nguyễn Quang Tuấn ThS. Nguyễn Trung Kiên ThS. Phạm Thị Như Hiền ThS. Nguyễn Long	Đơn vị thực hiện	2022	50	Bộ dữ liệu cựu người học giai đoạn 2018-2021 và các phương thức kết nối trực tuyến với cựu người học
35	Nghiên cứu tổ chức tập huấn đáp ứng kiến thức, kỹ năng cho sinh viên các đội thi phiên tòa giả định quốc gia và quốc tế Trường Đại học Luật, Đại học Huế	ThS. Đồng Thị Huyền Nga TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh ThS. Nguyễn Hữu Khánh Linh ThS. Trần Chí Thành CN. Bùi Thị Quỳnh Trang	Đơn vị thực hiện	2022	70	Đề cương, tài liệu và nội dung tập huấn cho các đội thi
36	Thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí điện tử ở Việt Nam	ThS. Phạm Thị Như Hiền ThS. Ngô Minh Tiến Đặng Văn Giàu Trần Văn Hoan	Đơn vị thực hiện	2022	40	Tài liệu học tập và nghiên cứu
37	Chính sách, pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau đại dịch COVID-19 ở Việt Nam	TS. Đào Mộng Điệp	Đơn vị thực hiện	2023	270	Tài liệu học tập và nghiên cứu

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
38	Hoàn thiện pháp luật ngân hàng trong môi trường số và yêu cầu kiểm soát rủi ro	TS. Cao Đình Lành	Đơn vị thực hiện	2023	270	Tài liệu học tập và nghiên cứu
39	Pháp luật về giải quyết thừa kế tại Việt Nam	ThS. Phan Thị Hồng	Đơn vị thực hiện	2023	120	Tài liệu học tập và nghiên cứu
40	Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình trong các giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến tài sản chung của vợ chồng theo pháp luật Việt Nam	TS. Nguyễn Thị Lê Huyền	Đơn vị thực hiện	2023	120	Tài liệu học tập và nghiên cứu
41	Tội phạm về lĩnh vực ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0	TS. Hà Lệ Thủy	Đơn vị thực hiện	2023	120	Tài liệu học tập và nghiên cứu
42	Thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ lao động trẻ em trong doanh nghiệp ở Việt Nam	ThS. Đỗ Thị Quỳnh Trang	Đơn vị thực hiện	2023	120	Tài liệu học tập và nghiên cứu
43	Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh và tập trung kinh tế trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0	ThS. Đồng Thị Huyền Nga	Đơn vị thực hiện	2023	120	Tài liệu học tập và nghiên cứu
44	Phòng, chống các tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam	TS. Trần Văn Hải	Đơn vị thực hiện	2023	120	Tài liệu học tập và nghiên cứu
45	Thực thi pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại ở Việt Nam	ThS. Mai Xuân Hợi	Đơn vị thực hiện	2023	120	Tài liệu học tập và nghiên cứu
46	Pháp luật về biện pháp chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam trong xu thế hội nhập	TS. Nguyễn Sơn Hà	Đơn vị thực hiện	2023	120	Tài liệu học tập và nghiên cứu
47	Pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam	TS. Trần Viết Long	Đơn vị thực hiện	2023	120	Tài liệu học tập và nghiên cứu
48	Quản lý, khai thác nhãn hiệu chứng nhận ở tỉnh Thừa Thiên Huế: Thực trạng và giải pháp	ThS. Nguyễn Văn Phúc	Đơn vị thực hiện	2023	120	Tài liệu học tập và nghiên cứu
49	Pháp luật về hợp đồng bảo hiểm trong kinh doanh thương mại	ThS. Phạm Bá Tân	Đơn vị thực hiện	2023	120	Tài liệu học tập và nghiên cứu
50	Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp ở Việt Nam	PGS.TS. Nguyễn Duy Phương	Đơn vị thực hiện	2023	120	Tài liệu học tập và nghiên cứu
51	Hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định về phòng, chống	ThS. Nguyễn Thị Hà ThS. Nguyễn Thị Hạnh	Đơn vị thực hiện	2023	50	Tài liệu học tập và nghiên cứu

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	đánh cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)	ThS. Lê Khắc Đại				
52	Kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản pháp luật ở Việt Nam hiện nay	ThS. Đặng Thị Hà TS. Đặng Công Cường ThS. Võ Thị Hạnh ThS. Lê Cao	Đơn vị thực hiện	2023	50	Tài liệu học tập và nghiên cứu
53	Nghiên cứu xây dựng Đề cương chi tiết và biên soạn Tài liệu học tập học phần Công pháp quốc tế 1 bằng tiếng Anh cho sinh viên ngành Luật học tại Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế	TS. Hồ Nhân Ái ThS. Hồ Minh Thành CN. Nguyễn Ngọc Châu Anh ThS. Trần Đại Cát	Đơn vị thực hiện	2023	70	Tài liệu học tập và nghiên cứu
54	Xây dựng đề cương chi tiết, tài liệu và giảng dạy thử nghiệm học phần Lịch sử nhà nước và pháp luật bằng Tiếng Anh cho sinh viên ngành Luật, Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế	TS. Lê Thị Nga TS. Lý Nam Hải Ths. Hoàng Thị Ái Quỳnh CN. Lê Ngọc Phú ThS. Trần Đại Cát	Đơn vị thực hiện	2023	70	Tài liệu học tập và nghiên cứu
55	Xây dựng đề cương chi tiết, tài liệu học tập và giảng dạy thử nghiệm học phần “Luật Hiến pháp 1” bằng Tiếng Anh cho chương trình cử nhân ngành Luật tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế	TS. Đặng Công Cường TS. Lê Thị Nga ThS. Trần Thị Diệu Hà ThS. Hoàng Thị Ái Quỳnh ThS. Lê Cao CN. Lê Ngọc Phú TS. Nguyễn Thị Hoài Phương CN. Hoàng Minh Thành ThS. Trần Đại Cát	Đơn vị thực hiện	2023	70	Tài liệu học tập và nghiên cứu
56	Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh theo pháp luật Việt Nam	TS. Mai Xuân Hợi TS. Nguyễn Sơn Hà TS. Trần Việt Long ThS. Phan Hồng Lĩnh	Đơn vị thực hiện	2023	70	Tài liệu học tập và nghiên cứu
57	Pháp luật về quản lý nhà nước trong thương mại điện tử	TS. Nguyễn Sơn Hà TS. Mai Xuân Hợi TS. Lý Nam Hải ThS. Trần Văn Từ CN. Hà Thái Sơn	Đơn vị thực hiện	2023	70	Tài liệu học tập và nghiên cứu
58	Xây dựng đề cương chi tiết, tài liệu và giảng dạy thử nghiệm học phần tiếng Anh pháp lý căn bản 2 bằng tiếng Anh cho sinh viên ngành Luật, Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật, Đại	ThS. Đồng Thị Huyền Nga TS. Hồ Nhân Ái ThS. Hồ Minh Thành ThS. Hoàng Thảo Anh ThS. Nguyễn Lưu Lan	Đơn vị thực hiện	2023	70	Tài liệu học tập và nghiên cứu

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	học Huế	Phuong ThS. Nguyễn Thị Lan Anh CN. Lê Ngọc Phú CN. Bùi Thị Quỳnh Trang TS. Nguyễn Thị Hoài Phương ThS. Trần Đại Cát ThS. Lê Thị Khánh Linh				
59	Vị trí, chức năng của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam	TS. Nguyễn Thị Bình TS. Chu Văn Hùng ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang CN. Trương Thị Thu Hằng	Đơn vị thực hiện	2023	70	Tài liệu học tập và nghiên cứu
60	Hoàn thiện Luật bình đẳng giới 2006	TS. Hoàng Thị Hải Yến TS. Nguyễn Thị Lê Huyền ThS. Nguyễn Ngọc Huy ThS. Hoàng Thảo Anh CN. Vũ Hoàng Minh Khánh	Đơn vị thực hiện	2023	70	Tài liệu học tập và nghiên cứu
61	Chứng cứ trong tố tụng dân sự - Lý luận và thực tiễn	TS. Nguyễn Thị Thuý Hằng ThS. Vũ Văn Minh ThS. Nguyễn Lương Sĩ ThS. Hồ Minh Thành ThS. Hoàng Anh Tuấn ThS. Hồ Xuân Quang ThS. Nguyễn Hồng Sơn	Đơn vị thực hiện	2023	70	Tài liệu học tập và nghiên cứu
62	Phương pháp nghiên cứu khoa học Luật	TS. Đào Mộng Điệp PGS.TS. Đoàn Đức Lương PGS.TS Nguyễn Duy Phương	Đơn vị thực hiện	2023	90	Tài liệu học tập và nghiên cứu
63	Trách nhiệm pháp lý của tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực môi trường	ThS. Nguyễn Duy Thanh PGS.TS. Nguyễn Duy Phương	Đơn vị thực hiện	2023	70	Tài liệu học tập và nghiên cứu
64	Vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã- Kỹ năng	TS. Hà Lê Thủy ThS. Phan Đình Minh	Đơn vị thực hiện	2023	70	Tài liệu học tập và nghiên cứu

STT	Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ	Người chủ trì và các thành viên	Đối tác trong nước và quốc tế	Thời gian thực hiện	Kinh phí thực hiện (triệu đồng)	Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
	nhận diện và phòng chống	Nguyễn Thị Hoài Đặng Văn Kiệt				

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

STT	Tên cơ sở đào tạo hoặc các chương trình đào tạo	Thời điểm đánh giá ngoài	Tên tổ chức đánh giá	Quyết nghị của Hội đồng KĐCLGD	Công nhận đạt/không đạt chất lượng giáo dục	Giấy chứng nhận/Công nhận	
						Ngày cấp	Giá trị đến
1	Trường Đại học Luật	4/2018	VNU-CEA	80,3%	Đạt	30/6/2018	30/6/2023
2	Chương trình đào tạo ngành Luật	1/2022	VNU-CEA	90%	Đạt	30/3/2022	30/3/2027
3	Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế	1/2022	VNU-CEA	88%	Đạt	30/3/2022	30/3/2027

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 7 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Đức Lương

Biểu mẫu 19

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Luật năm học 2022-2023

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

STT	Nội dung	Diện tích (m2)	Hình thức sử dụng		
			Sở hữu	Liên kết	Thuê
1	Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng				
	Trong đó:	109.817,5	109.817,5	0	0
a	Trụ sở chính				
b	Phân hiệu tại...				
c	Cơ sở 2 tại...				
2	Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học				
	Trong đó:	13.076	13.076	0	0
a	Trụ sở chính	13.076	13.076		
b	Phân hiệu tại...	0	0		
c	Cơ sở 2 tại...	0	0		

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu

STT	Tên	Số lượng	Mục đích sử dụng	Đối tượng sử dụng	Diện tích sàn xây dựng (m2)	Hình thức sử dụng		
						Sở hữu	Liên kết	Thuê
1	Phòng thí nghiệm							
2	Phòng thực hành	05	Thực hành	CB, GV, SV	660,96	660,96		
3	Xưởng thực tập							
4	Nhà tập đa năng	01	Nhà đa năng	CB, GV, SV	2280	2280		
5	Hội trường	02	Hội trường	CB, GV, SV	142	142		
6	Phòng học	10	Giảng	CB, GV, SV	7357,44	7357,44		

STT	Tên	Số lượng	Mục đích sử dụng	Đối tượng sử dụng	Diện tích sàn xây dựng (m2)	Hình thức sử dụng		
						Sở hữu	Liên kết	Thuê
			dạy					
7	Phòng học đa phương tiện	01	Phòng học thông minh	CB, GV, SV	130	130		
8	Thư viện			CB, GV, SV	600	600		
9	Trung tâm học liệu...	01		CB, GV, SV	8366		8366	
10	Các phòng chức năng khác	42	Làm việc	CB, GV, SV	4406,4	4406,4		

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu

STT	Tên	Số lượng
1	Số phòng đọc	02
2	Số chỗ ngồi đọc	200
3	Số máy tính của thư viện	11
4	Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí)	<ul style="list-style-type: none"> * Đầu sách: -Giáo trình: 231 -TLHT: 32 -Sách CK/TK:433 - Sách điện tử: 43 -Tạp chí: 15 -CSDL điện tử: 02 * Bản sách -Giáo trình:16.283 -TLHT:14.398 -Sách CK/TK:9.142 -Sách điện tử: 43 -Tạp chí: 2830 -CSDL điện tử: 02
5	Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường	01

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

STT	Tên	Tỷ lệ
1	Diện tích đất/sinh viên	100.000/4391
2	Diện tích sàn/sinh viên	13.076/4391

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 7 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Đức Lương

Biểu mẫu 20**ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT****THÔNG BÁO****Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Luật
năm học 2022-2023****A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu**

STT	Nội dung	Tổng Số	Chức danh		Trình độ đào tạo					Hạng chức danh nghề nghiệp		
			Giáo sư	Phó Giáo sư	Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học	Cao đẳng	Trình độ khác	Hạng III	Hạng II	Hạng I
I	Tổng số		0	04	23	60	12					
1	Giảng viên cơ hữu theo ngành											
c	Khối ngành III											
	Ngành Luật		0	03	15	30	09					
	Ngành Luật Kinh tế		0	01	08	30	03					
2	Giảng viên cơ hữu môn chung											

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành**1. Ngành Luật**

STT	Họ và tên	Ngày tháng, năm sinh		Chức vụ, chức danh/ các nhiệm vụ/ vị trí việc làm hiện tại	Ngạch/ Chức danh nghề nghiệp hiện tại	Trình độ	
		Nam	Nữ			Học hàm, học vị	Chuyên môn đào tạo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nguyễn Duy Phương	12/7/1966		Phó Hiệu trưởng	GVCC	PGS.TS	Luật
2	Nguyễn Ngọc Kiên	15/08/1978		Trưởng khoa	GVCC	PGS.TS	Luật
3	Lê Thanh Sơn	25/11/1952		Giảng viên	GVCC	PGS.TS	Luật
4	Nguyễn Hồng Sơn	20/01/1976		Chủ tịch HĐT	GV	TS	Luật
5	Lê Thị Nga		26/8/1968	Trưởng khoa	GVC	TS	Luật
6	Đặng Công Cường	02/02/1980		Phó Trưởng khoa	GVC	TS	Luật

STT	Họ và tên	Ngày tháng, năm sinh		Chức vụ, chức danh/ các nhiệm vụ/ vị trí việc làm hiện tại	Ngạch/ Chức danh nghề nghiệp hiện tại	Trình độ	
		Nam	Nữ			Học hàm, học vị	Chuyên môn đào tạo
7	Hoàng Thị Hải Yến		21/03/1978	Trưởng khoa	GVC	TS	Luật
8	Nguyễn Thị Thúy Hằng		05/01/1983	Phó trưởng Bộ môn	GVC	TS	Luật
9	Nguyễn Thị Hồng Trinh		05/08/1983	Trưởng khoa	GVC	TS	Luật
10	Vũ Thị Hương		10/8/1985	Phó trưởng Bộ môn	GVC	TS	Luật
11	Hà Lê Thủy		27/10/1980	Giảng viên	GVC	TS	Luật
12	Nguyễn Thị Lê Huyền		09/08/1987	Phó trưởng Bộ môn	GVC	TS	Luật
13	Nguyễn Thị Bình		20/10/1987	Giảng viên	GVC	TS	Luật
14	Trần Văn Hải	15/10/1987		Giảng viên	GV	TS	Luật
15	Hồ Nhân Ái	26/02/1979		Giảng viên	GV	TS	Luật
16	Lý Nam Hải	06/9/1987		Giảng viên	GV	TS	Luật
17	Nguyễn Thị Hoài Phương		22/04/1983	Giảng viên	GV	TS	Luật
18	Hồ Thị Vân Anh		29/11/1982	Giảng viên	GVC	TS	Luật
19	Mai Thị Diệu Thúy		24/10/1980	Phó trưởng Bộ môn	GVC	ThS	Luật
20	Lê Bá Hưng	10/04/1982		Giảng viên	GV	ThS	Luật
21	Hồ Minh Thành	21/06/1991		Giảng viên	GV	ThS	Luật
22	Hoàng Thảo Anh		06/10/1994	Giảng viên	GV	ThS	Luật
23	Trần Thế Hệ	01/11/1984		Giảng viên	GVC	ThS	Luật
24	Mai Đăng Lưu	07/08/1984		Giảng viên	GV	ThS	Luật
25	Nguyễn Thanh Tùng	17/09/1987		Phó trưởng Bộ môn	GVC	ThS	Luật
26	Nguyễn Thị Triển		04/10/1982	Giảng viên	GV	ThS	Luật
27	Phan Vĩnh Tuấn Anh	15/04/1994		Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
28	Hoàng Thị Vĩnh Quỳnh		01/11/1992	Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
29	Ngô Minh Tiến	30/06/1987		Giám đốc	GV	ThS	Luật; Tin học
30	Nguyễn Huyền Ly		14/12/1984	Giảng viên	GV	ThS	Luật
31	Trần Việt Dũng	13/12/1962		Giảng viên	GVC	ThS	Luật
32	Nguyễn Khắc Hùng	6/01/1980		Giảng viên	GV	ThS	Luật
33	Nguyễn Thị Nữ		14/07/1986	Giảng viên	GVC	ThS	Luật
34	Bùi Thị Thuận Ánh		20/9/1986	Phó trưởng Bộ môn	GVC	ThS	Luật
35	Hoàng Thị Ái Quỳnh		30/01/1991	Giảng viên	GV	ThS	Luật
36	Nguyễn Hoàng Linh Chi		09/12/1989	Giảng viên	GV	ThS	Luật
37	Hoàng Thị Huyền Trang		26/01/1986	Giảng viên	GVC	ThS	Luật
38	Hoàng Đình Thanh	10/02/1987		Giảng viên	GV	ThS	Luật
39	Dương Thị Cẩm Nhung		10/08/1991	Giảng viên	GV	ThS	Luật
40	Lê Thị Khánh Linh		06/11/1994	Giảng viên	GV	ThS	Luật
41	Nguyễn Hữu Khánh	21/01/1990		Giảng viên	GV	ThS	Luật

STT	Họ và tên	Ngày tháng, năm sinh		Chức vụ, chức danh/ các nhiệm vụ/ vị trí việc làm hiện tại	Ngạch/ Chức danh nghề nghiệp hiện tại	Trình độ	
		Nam	Nữ			Học hàm, học vị	Chuyên môn đào tạo
	Linh						
42	Lê Khắc Đại	01/12/1986		Giảng viên	GV	ThS	Luật
43	Nguyễn Thị Hạnh		20/05/1991	Giảng viên	GV	ThS	Luật
44	Trần Ngọc Thuý		15/10/1991	Giảng viên	GV	ThS	Luật
45	Nguyễn Thị Lan Anh		24/07/1992	Giảng viên	GV	ThS	Luật
46	Trần Thị Diệu Hà		12/01/1994	Giảng viên	GV	ThS	Luật
47	Phạm Bá Tân	29/8/1991		Giảng viên	GV	ThS	Luật
48	Hoàng Minh Thành	30/10/1999		Giảng viên	GV	CN	Luật Kinh tế
49	Nguyễn Thị Hoài		05/05/1997	Giảng viên	GV	CN	Luật
50	Trương Thị Thu Hằng		29/10/2000	Giảng viên	GV	CN	Luật
51	Phan Đình Nguyễn	21/10/1999		Giảng viên	GV	CN	Luật
52	Nguyễn Ngọc Châu Anh		29/3/2000	Giảng viên	GV	CN	Luật
53	Lữ Vũ Lược	02/04/1990		Giảng viên	GV	ThS	Luật
54	Lê Ngọc Phú	07/11/1996		Giảng viên	GV	CN	Luật
55	Vũ Hoàng Minh Khánh		02/9/2000	Giảng viên	GV	CN	Luật
56	Đỗ Thị Kiều Trinh		23/6/2000	Giảng viên	GV	CN	Luật
57	Trần Thị Phương Ly		11/11/2000	Giảng viên	GV	CN	Luật Kinh tế

* Danh sách gồm 57 người./.

Trong đó: PGS: 03 người; TS: 15 người; ThS: 30 người; CN: 09 người.

2. Ngành Luật Kinh tế

STT	Họ và tên	Ngày tháng, năm sinh		Chức vụ, chức danh/các nhiệm vụ/vị trí việc làm đang đảm nhận	Ngạch/ Chức danh nghề nghiệp hiện đang giữ	Trình độ	
		Nam	Nữ			Học hàm, học vị	Chuyên môn đào tạo
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Đoàn Đức Lương	28/04/1969		Hiệu trưởng	GVCC	PGS.TS	Luật
2	Lê Thị Hải Ngọc		30/06/1969	Giám đốc	GVC	TS	Luật
3	Đào Mộng Điệp		27/01/1976	Trưởng khoa	GVC	TS	Luật
4	Cao Đình Lành	26/02/1973		Trưởng phòng	GVC	TS	Luật
5	Nguyễn Sơn Hà	26/11/1986		Trưởng phòng	GV	TS	Luật
6	Mai Xuân Hợi	18/03/1982		Giảng viên	GV	TS	Luật
7	Trần Viết Long	10/07/1986		Trưởng phòng	GVC	TS	Luật
8	Lê Thị Thảo		01/06/1976	Giám đốc Trung tâm THL&KN	GVC	TS	Luật
9	Lê Thị Phúc		12/12/1977	Giảng viên	GV	TS	Luật
10	Nguyễn Thị Hà		15/10/1972	Giảng viên	GVC	ThS	Luật Kinh

STT	Họ và tên	Ngày tháng, năm sinh		Chức vụ, chức danh/các nhiệm vụ/vị trí việc làm đang đảm nhận	Ngạch/ Chức danh nghề nghiệp hiện đang giữ	Trình độ	
		Nam	Nữ			Học hàm, học vị	Chuyên môn đào tạo
							tế
11	Trần Thị Diệu Hương		20/03/1988	Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
12	Nguyễn Sơn Hải	19/05/1977		Giảng viên	GV	ThS	Luật HTKT
13	Phan Thị Hồng		30/05/1988	Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
14	Đỗ Thị Diễm		15/04/1988	Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
15	Nguyễn Ngọc Huy	06/09/1991		Giảng viên	GV	ThS	Luật
16	Lê Thị Thìn		03/06/1991	Giảng viên	GV	ThS	Luật
17	Trần Cao Thành	10/02/1991		Tổ trưởng công tác	GV	ThS	Luật Kinh tế
18	Phan Đình Minh	14/10/1992		Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
19	Nguyễn Thị Vân Anh		9/4/1988	Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
20	Nguyễn Thị Phi Yến		13/06/1988	Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
21	Đặng Thị Hà		16/01/1990	Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
22	Thân Văn Tài	02/07/1986		Phó trưởng Bộ môn	GV	ThS	Luật Kinh tế
23	Trần Công Thiết	12/08/1990		Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
24	Trần Thị Nhật Anh		07/02/1991	Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
25	Đông Thị Huyền Nga		29/07/1991	Giảng viên	GV	ThS	Luật
26	Đỗ Thị Quỳnh Trang		03/11/1991	Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
27	Nguyễn Duy Thanh	10/10/1996		Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
28	Phan Anh Thư		22/01/1993	Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
29	Nguyễn Lưu Lan Phương		26/02/1995	Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
30	Lê Thị Thùy Nhi		18/02/1995	Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
31	Nguyễn Lương Sỹ	17/08/1994		Giảng viên	GV	ThS	Luật
32	Trần Chí Thành	23/12/1994		Giảng viên	GV	ThS	Luật
33	Hoàng Anh Tuấn	24/07/1996		Giảng viên	GV	ThS	Luật
34	Nguyễn Văn Phúc	10/8/1995		Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
35	Nguyễn Giang Trương	19/02/1998		Giảng viên	GV	ThS	Luật
36	Ngô Hữu Phúc	15/03/1996		Giảng viên	GV	ThS	Luật

STT	Họ và tên	Ngày tháng, năm sinh		Chức vụ, chức danh/các nhiệm vụ/vị trí việc làm đang đảm nhận	Ngạch/ Chức danh nghề nghiệp hiện đang giữ	Trình độ	
		Nam	Nữ			Học hàm, học vị	Chuyên môn đào tạo
37	Phạm Diệu Linh		28/02/1998	Giảng viên	GV	ThS	Luật
38	Trương Mỹ Linh		31/05/2000	Giảng viên	GV	CN	Luật Kinh tế
39	Lê Thị Diệu Chi		20/06/1997	Giảng viên	GV	ThS	Luật
40	Thân Trọng Ngọc Trâm		09/04/1998	Giảng viên	GV	CN	Luật Kinh tế
41	Lê Thảo Nguyên		29/06/1997	Giảng viên	GV	ThS	Luật Kinh tế
42	Bùi Thị Quỳnh Trang		01/07/1996	Giảng viên	GV	CN	Luật Kinh tế

* Danh sách gồm 42 người./.

Trong đó: PGS: 01 người; TS: 08 người; ThS: 30 người; CN: 03 người.

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

	Khối ngành	Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi
	Khối ngành III	
1	Ngành Luật:	24,1
2	Ngành Luật Kinh tế:	24,4

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 7 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Đức Lương

Biểu mẫu 21

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của Trường Đại học Luật năm học 2022-2023

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Học phí/1SV/năm năm học...	Dự kiến Học phí/1SV của cả khóa học
I	Học phí chính quy chương trình đại trà			
1	Tiến sĩ	Triệu đồng/năm	24	72
	Ngành Luật Kinh tế	Triệu đồng/năm	24	72
2	Thạc sỹ	Triệu đồng/năm	19	38
	Ngành Luật Kinh tế	Triệu đồng/năm	19	38
3	Đại học	Triệu đồng/năm	9,7	38,8
	Ngành Luật	Triệu đồng/năm	325.000 đ/TC	
	Ngành Luật Kinh tế	Triệu đồng/năm	325.000 đ/TC	
4	Cao đẳng sư phạm	Triệu đồng/năm		
5	Trung cấp sư phạm	Triệu đồng/năm		
II	Học phí chính quy chương trình khác			
1	Tiến sĩ	Triệu đồng/năm		
	Khối ngành...	Triệu đồng/năm		
2	Thạc sỹ	Triệu đồng/năm		
	Khối ngành...	Triệu đồng/năm		
3	Đại học	Triệu đồng/năm		
	Khối ngành...	Triệu đồng/năm		
4	Cao đẳng sư phạm	Triệu đồng/năm		
5	Trung cấp sư phạm	Triệu đồng/năm		
III	Học phí hình thức vừa học vừa làm			
1	Đại học	Triệu đồng/năm	13	52
2	Cao đẳng sư phạm	Triệu đồng/năm		
3	Trung cấp sư phạm	Triệu đồng/năm		
IV	Tổng thu năm	Tỷ đồng	110,31	
1	Từ ngân sách	Tỷ đồng	2,56	

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Học phí/1SV/năm năm học...	Dự kiến Học phí/1SV của cả khóa học
2	Từ học phí	Tỷ đồng	100,98	
3	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ	Tỷ đồng	1,56	
4	Từ nguồn hợp pháp khác	Tỷ đồng	5,21	

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 7 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Đức Lương